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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 3 มิถุนายน 2564 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ สั่งปิดส านักงาน กกต.ปัตตานี หลังพบ จนท.ติดโควิด หวั่นเป็นคลัสเตอร์ 4 

 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ "จิรายุ" ยันไม่รบัร่างงบปี 65 ชวนจับตาพรรคไหนทอดสะพานให้ 

"ประยุทธ์" อยู ่8 ป ี
5 

2 ไทยรัฐออนไลน ์ "ราเมศ" ท้า "โรม” แน่จริง คว่ าร่างงบฯ ปี 65 หากไม่เห็นแก่ส่วนรวม 6 
3 มติชนออนไลน ์ สุวัจน์ ยินดี กลุ่มโคราชชาติพัฒนา นั่งนายกเล็กโคราช สานต่อ 

น้าชาติ ท าเพื่อบ้านเมือง 
7 

4 มติชนออนไลน ์ ทีมนายกฯ ผุดแคมเปญใหม ่ลุงตู่ 7 ปี แล้วไง? บอกรู้แล้วต้องอึ้ง 9 
5 เดลินิวส์ออนไลน ์ ทีมนายกฯ ออกแคมเปญใหม ่ลุงตู่ 7 ปีแล้วไง? 10 
6 ผู้จัดการออนไลน ์ ผู้ว่าฯ เปิดประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหมน่ัดแรก “อัศน”ี 

นายกฯ น า สท. ปฏิญาณท าหน้าที่ซื่อสัตยส์ุจริต 
11 

7 มติชนออนไลน ์ ตามคาด! สภาโหวตรับร่าง พรบ.งบปี’65 วาระแรก 12 
8 เดลินิวส์ออนไลน ์ มติสภาฯผ่านฉลุย ร่างพ.ร.บ.'งบฯปี65 ด้วยคะแนน 269 13 
9 ไทยรัฐออนไลน ์ 268 ต่อ 201 เสียง มติที่ประชุมสภาฯ รับหลักการร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณ 65 
15 

10 มติชนออนไลน ์ เปิด 72 รายชือ่ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ 65 ฮือฮา ‘เรืองไกร’ 
โดดนั่งโควต้าพลังประชารัฐ 

16 

11 แนวหน้าออนไลน ์ บิ๊กตู่เมิน 2 พีน่้องชินวัตร โจมตีถี่ยิบท้ากลับมาบริหาร ปท. 
ยันสัมพันธ์พรรคร่วมฯแน่นปึก้ 

19 

12 Innnews ออนไลน์ สภาผ่าน พรบ.งบ 65 วาระแรก 269 เสียง - นายกพอใจภาพรวม 21 
13 แนวหน้าออนไลน ์ ธนกรมั่นใจนายกฯ ท าทุกอยา่งเพื่อ ปชช. ยันใช้งบคุ้มค่า โปร่งใส 23 
14 ไทยรัฐออนไลน ์ “เรืองไกร” ปัดย้ายขั้ว ลั่น พร้อมท าหน้าที่ กมธ.งบ 65 โควตาพลัง

ประชารัฐ 
24 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เรืองไกร' จ่อซบ 'พปชร.' ใส่ช่ือ กมธ.งบ 65 แจงอยู่ไหนก็ท างานได้
พร้อมตรวจสอบรัฐบาล 

25 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
16 เดลินิวส์ออนไลน ์ "วิรัช" รับ "เรืองไกร"สมัครสมาชิก พปชร. แล้ว  26 
17 ไทยรัฐออนไลน ์ “วิรัช” รับ “เรืองไกร” ซบพลังประชารัฐ จริง เผย “บิ๊กป้อม” 

ให้ช่วยกันท างาน 
27 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิรัช' รับ 'เรืองไกร' สวมเสื้อพรรค พปชร. แย้มเลือกตั้งครั้งหน้า 
มีเซอร์ไพรส์กวา่นี ้

28 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'วิรัช' เผย 'เรืองไกร' เป็นสมาชิก พปชร. แล้ว แย้มเลือกตั้งหน้าเซอร์
ไพรส์กว่านี ้

29 

20 มติชนออนไลน ์ ‘เพื่อไทย’ ชวนสมัครสมาชิกผ่านไลน์ พร้อมเฟ้นหา ส.ส.หน้าใหม่ลง
สนามในนามพรรค 

30 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ “เพื่อไทย - โทนี”่ พร้อมเลือกต้ัง ส่งค าท้า “ยุบสภา-ลาออก” 31 
2 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX สัญญาณ ตรงจาก โทนี่ วู้ดซัม่ ขอเวลา “แก”้ เพียงแค่ 

6 เดือน 
33 

3 มตชินออนไลน ์ รายงานหน้า 2 : 2 พรรคร่วม รบ. ถล่มงบ’65 รอยร้าวหรือเกมการเมือง 34 
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สั่งปิดส านักงาน กกต.ปัตตานี หลังพบ จนท.ติดโควิด หวั่นเป็นคลัสเตอร์ 
สยามรัฐออนไลน์  3 มิถุนายน 2564 12:24 น.  
 

 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าสาธารณสุขเทศบาลเมือง จ.ปัตตานี ได้เดินทางมายัง
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปัตตานีในศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อท าการฉีดพ้นฆ่าเชื้อโควิด 
19 ภายในส านักงาน ปรากฏว่า ไม่สามารถฉีดพ้นได้ เนื่องจากส านักงานปิด ท าให้ต้องเลื่อนเป็นวันอ่ืนแทน 
 เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปัตตานี ซึ่งถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในจังหวัด
ปัตตานีหลังพบว่ามี เจ้าหน้าที่ ติดเชื้อสัมผัสในครอบครัว1 คน ผลปรากฏว่าเป็นบวก ติดเชื้อโควิด19 ส่งผลให้ผู้สัมผัสที่
มีความเสี่ยงสูงเป็นเจ้าหน้าที่ 4 คน ต้องกักตัวทันที ณ ศูนย์กักกั้นสังเกตอาการ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขต
ปัตตานี และเจ้าหน้าที่อีก 14 คน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ า ต้องหยุดงาน และกักตัวอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปัตตานี จึงต้องถูกสั่งปิดชั่วคราวโดยปริยาย จนกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนกลับเข้าสู่
สภาวะปกติ 
 ขณะเดียวกัน เจ้าหน้า กกต. ที่ติดเชื้อสัมผัสโควิด 19 จ านวน 1 คน ยังได้สัมผัสภายในครอบครัว ทั้งพ่อ
และแม่ รวมทั้งน้องของตนเอง และพ่อที่ท างานในส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปัตตานี ก็เป็นบวก ติด
โควิท19 เช่นกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่หลายคนที่เป็นผู้สัมผัสที่ท างาน ในส านกงานคณะกรรมการอิสลามปัตตานี เกือบ50
คนต้องกักตัวต้องหยุดงาน โดยบางส่วนถูกกักตัว บริเวณที่พักในส านักงานคณะกรรมการอิสลามปัตตานีอีกส่วนหนึ่งที่
กลุ่มเสี่ยงต่ ากักตัวที่บ้านเพ่ือเฝ้าสังเกตอาการต่อไป 
 ขณะนี้ผู้ติดเชื้อในคณะกรรมการอิสลามปัตตานี ก าลังอยู่ระหว่างตรวจสอบไทม์ไลน์แต่ละคนว่าไปที่ไหน
บ้าง เนื่องผู้ติดเช้ือได้เดินทางไปหลายจุด 
 อย่างไรก็ตามความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งก่อนหน้านี้มีแนวโน้มดี
ขึ้นตามล าดับ แต่ล่าสุดมีคลัสเตอร์ใหม่ขึ้น ท าให้สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง โดยยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 351 คน รักษา
หายแล้ว 290 คน และคนไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียปัจจุบันถูกกักตัว 99 คน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/249842 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/249842
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"จิรายุ" ยันไม่รับร่างงบปี 65 ชวนจับตาพรรคไหนทอดสะพานให้ "ประยุทธ์" อยู่ 8 ปี 
วันที่ 02 มิ.ย. 2564 เวลา 13:13 น. 
 

 
 
เพื่อไทย ยันฝ่ายค้านไม่รับร่างงบปี65 เหตุต้องตัดไฟแต่ต้นลม ชวนจับตาค่ านี้ลงมติพรรคไหนจะต่อสะพานให้ "บิ๊ก
ตู่" เป็นปีที่ 8 
 วันที่  2 มิ .ย. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการท างานของ
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณ ว่า ถ้าตนได้มีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณก็จะติดตามตรวจสอบ
โดยเฉพาะงบเหลือจ่ายว่ามีการใช้จ่ายงบเหลือจ่ายไปในทางที่ถูกหรือไม่ ไม่ใช่เป็นการเทกระจาดใช้ และนี่จะเป็นครั้ง
แรกที่พรรคฝ่ายค้านจะท าหน้าที่ในชั้นกรรมาธิการงบประมาณใหญ่อย่างเข้มข้นและเราจะส่งขุนพลฝีมือดีเข้าไปใน กมธ.
ในฐานะฝ่ายค้านเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างจริงจัง ทั้งนี้ยังคงย้ ามติของพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่าย
ค้านว่ายังคงยืนยันเจตนารมณ์เหมือนเดิมคือลงมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 65 ในร่างแรก ซึ่งเรามีความจ าเป็นที่จะลงมติไม่รับร่างเพราะจ าเป็นต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ทั้งนี้การที่
งบประมาณไม่ผ่านก็เป็นเรื่องของรัฐบาลว่าจะลาออกหรือยุบสภาตามแต่ดุลพินิจที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและการเงิน 
 นายจิรายุกล่าวต่อว่า ตลอดทั้ง 2 วันของการอภิปราย พรรคร่วมรัฐบาลยังต าหนิติเตียนรัฐบาลในการ
จัดท างบประมาณ ซึ่งเราไม่ได้คาดหวังว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไร แต่เชื่อว่าสังคมจะตัดสินใจในสิ่งที่พรรค
ร่วมรัฐบาลได้ให้สัตยาบันกับประชาชนในช่วงเลือกตั้งว่าไม่อยากร่วมกับรัฐบาลเผด็จการ ฉะนั้นในช่วงค่ าของวันนี้ขอให้
ประชาชนได้ติดตามการลงมติ ว่าพรรคการเมืองใดจะเป็นสะพานทอดให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
อยู่ต่อเข้าสู่ปีที่ 8 หรือไม่ 
 นายจิรายุกล่าวถึงกรณีงบประมาณกระทรวงกลาโหม ว่า เวลาที่มาของบประมาณกับสภา ท่านก็เขียนมา
อย่างชัดเจนโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีระบบไว้ในยุทธศาสตร์ชาติจนถึงปี 80 ว่าจะ
ค่อยๆ เพิ่มวัสดุอุปกรณ์โดยน าเข้าจากต่างประเทศ 50% และใช้ของไทยอีก 50% โดยเมื่อปีที่แล้วทางกองทัพอากาศ
ได้มาน าเสนอลดปริมาณการน าเข้าและจะใช้วัสดุอุปกรณ์ในประเทศ ทาง กมธ.งบยังได้ชื่นชมกองทัพอากาศแต่เมื่อต้นปี
ที่ผ่านมาอยากให้ตรวจสอบว่าเหล่ากองทัพได้ใช้งบประมาณอย่างถูกต้องตามที่ให้ไว้กับรัฐสภาหรือไม่ หรือมีการไปคุย
กับพ่อค้าอาวุธยุทโธปกรณ์หรือไม่ ฉะนั้นจึงควรมีค าตอบต่อประชาชน 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/654523 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/654523
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"ราเมศ" ท้า "โรม” แน่จริง คว่ าร่างงบฯ ปี 65 หากไม่เห็นแก่ส่วนรวม 
ไทยรัฐออนไลน์  2 มิ.ย. 2564 18:42 น. 
 

 
 
ราเมศ รัตนะเชวง โฆษก ปชป. ท้า "รังสิมันต์ โรม” แน่จริงคว่ าร่างงบประมาณปี 65 ไม่ร่วมสังฆกรรม แน้ถ้าไม่
เห็นแก่ส่วนรวม ก็ไม่ต้องส่งคนร่วม เป็น กมธ.พิจารณางบฯ 
 วันที่ 2 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์ โรม 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล ระบุถึงการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 ของพรรคประชาธิปัตย์ว่า เป็นปาหี่ หาก ส.ส.
พรรคร่วมไม่โหวตคว่ าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณนี้ ว่า ค าพูดนายรังสิมันต์ บ่งบอกว่า ยังไม่เข้าใจการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ที่โดยหลักการ ส.ส.สามารถอภิปรายในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการได้อย่างกว้างขวาง ทั้งเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วย แต่ผู้ที่อภิปรายติติงให้ความเห็นนั้น จะถูกส่งต่อไปยังวาระที่สอง ในชั้นกรรมาธิการ คือ ชั้นพิจารณา
รายละเอียดต่างๆ คนที่ท าหน้าที่กรรมาธิการงบฯ จากทุกพรรคการเมือง สามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด 
 "นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ดี ไม่ต้องกังวลเพราะจะมีค าตอบให้กับประชาชนได้ ไม่ใช่อยู่ตรงกันข้าม
กันแล้ว สิ่งที่อีกฝ่ายท าอะไรก็ผิดไปทั้งหมด 
 เรื่องงบประมาณเป็นเรื่องส าคัญที่สุด เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศ อย่าใช้อารมณ์และ
ความรู้สึก ประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของพรรคอยู่เหนือส่วนรวม แต่หากพรรคก้าวไกล คิดว่า เรื่องงบประมาณ
ประจ าปีไม่ส าคัญกับประชาชนและประเทศ ก็ประกาศโหวตไม่รับ และไม่ต้องส่งคนไปร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณางบประมาณ ผมยืนยันการอภิปรายของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นการอภิปรายสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา มี
ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นปาหี่อย่างที่กล่าวหา" นายราเมศ กล่าว... 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2106781 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2106781
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สุวัจน์ ยินดี กลุ่มโคราชชาติพัฒนา นั่งนายกเล็กโคราช สานต่อ น้าชาติ ท าเพื่อบ้านเมือง 
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 19:06 น. 
 

 
 
“สุวัจน์” ร่วมยินดีกับ”ประเสริฐ”และกลุ่มโคราชชาติพัฒนา หลังกกต.ประกาศรับรองเป็นนายกเล็กโคราช และสท.
อย่างเป็นทางการพร้อมสานต่อเจตนารมณ์ ”น้าชาติ” จับมือทุกฝ่ายพัฒนาบ้านเมือง ย้ างานเร่งด่วน “แก้ปัญหาโค
วิด- ฟื้นฟูศก.- พัฒนาเมืองโคราช” 
 เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้เดินทางมาร่วม
แสดงความยินดีกับทีมงานกลุ่มโคราชชาติพัฒนา ในโอกาสที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา อย่างเป็นทางการ 
 โดยมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีต รมว.พลังงาน ในฐานะประธานศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน , 
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และนายชัชวาล วงศ์จร อดีตประธานหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้นายสุวัจน์ได้ท าการติดเครื่องหมายข้าราชการการเมืองประดับบ่า ให้กับสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้ง 24 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.เมือง จาก
กลุ่มโคราชชาติพัฒนา 6 คน หลังจากนั้นได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะทั้งหมด พร้อมให้โอวาทในการพัฒนาพื้นที่ที่
รับผิดชอบด้วย ก่อนที่จะถ่ายรูปหมู่ร่วมกันที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน 
 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า ส าหรับ
วันนี้ตนเอง มาร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ก.ต.ประจ า
จังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะได้เริ่มท างานพัฒนาพื้นที่ต่อไป ในฐานะที่ตนเป็นประธานที่ปรึกษา
พรรคชาติพัฒนา ก็อยากฝากว่าให้ช่วยสานต่อเจตนารมณ์ของ “พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ” อดีตนายกรัฐมนตรี และ
อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ตามค าที่ท่านเคยสอนว่า “ก่อนเลือกตั้งเป็นเรื่องการเมือง แต่หลังเลือกตั้งเป็นเรื่อง
บ้านเมือง” 
 ดังนั้น เมื่อได้รับเลือกตั้งมาแล้ว ก็ต้องพร้อมท างานร่วมกับทุกกลุ่มทุกฝ่าย ไม่มีความขัดแย้งกับใคร เพื่อ
สร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของตนเองให้มากที่สุด 
 ทั้งนี้ ตนเองก็ต้องขอขอบคุณ นายประเสริฐ บุญชัยสุข ท่านเคยเป็นถึง รมว.อุตสาหกรรม แต่ไม่ยึดติดใน
ต าแหน่งเดิมโดยได้ลงมาเล่นการเมืองระดับท้องถิ่น จนได้รับเลือกตั้งมาเป็นนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาในครั้งนี้ 
ส่วนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สท.ในครั้งนี้ ก็มีหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ ได้รับเลือกต้ังมาครั้งแรก ช่วงนี้ตนเองก็อยากฝากถึง
น้องๆ ในการพัฒนาพื้นที่ จ.นครราชสีมา 3 เรื่องหลักๆ 
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 เรื่องแรกคือ การช่วยเหลือแก้ปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน เราจะต้องช่วย
ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด เพราะวัคซีนถือว่าเป็นค าตอบสุดท้าย
ของการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสชนิดนี้ และที่ส าคัญที่สุด ต้องลงไปช่วยพี่น้องประชาชนเรื่องโควิด เหมือนอย่างที่
ศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ตอนนี้ทุกคนลงพื้นที่กันทุกวัน ไปช่วยการให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการลงทะเบียน 
ช่วยกันในเรื่องการประสานต่างๆ และการไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยและต่างๆ 
 เรื่องที่ 2 หลังจากประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไปส่วนใหญ่แล้ว ซึ่งคาดว่าประมาณปลายปีนี้ ก็จะเริ่มมี
ภูมิคุ้มกันหมู่ ดังนั้น ขอให้น้องๆ ทั้งนายกเทศมนตรี สท. และ ส.อบจ. ได้ร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจโคราชให้ได้เร็วที่สุด คือ 
ต้องมีกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ช่วยคนตกงาน ช่วยผู้ประกอบการที่ต้องหยุดงาน กิจการทางด้านการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการฟื้นฟู ให้คนมาลงทุน การท่องเที่ยวต่างๆ 
 ส่วนเรื่องที่ 3 คือ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยภาพรวมของทั้งจังหวัด โดยจะต้องท างานร่วมกับกลุ่ม
การเมืองต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 32 อ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อก าหนดนโยบายพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับเมกะ
โปรเจกต์ ที่รัฐบาลได้ท าไว้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการถนนมอเตอร์เวย์ 
รวมทั้งโครงการสร้างท่าเรือบก ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโคราชให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคต 
 “ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนได้ฝากความหวังไว้ อยากให้ทุกคนท างานให้เต็มที่ และล าดับความส าคัญของ
งาน อยากให้เอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องโควิด เป็นเรื่องอันดับหนึ่ง ให้ทุกคนระดมกันลงไปช่วยในทุก
เขตเทศบาล ทุกอ าเภอ ให้เยอะที่สุด เร่งฉีดวัคซีนโควิดก็จะจบเร็วในปีนี้ ปีหน้าเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเร่งพัฒนาเมือง
โคราช วันนี้ยินดีกับทุกท่าน ขอให้ตั้งใจท างาน” นายสุวัจน์กล่าว 
 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2755921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2755921
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ทีมนายกฯ ผุดแคมเปญใหม่ ลุงตู่ 7 ปี แล้วไง? บอกรู้แล้วต้องอ้ึง 
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 19:26 น. 
 

 
 
ทีมนายกฯ ผุดแคมเปญใหม่ ลุงตู่ 7 ปี แล้วไง? บอกรู้แล้วต้องอ้ึง 
 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัตกิารนายกรัฐมนตรี หรือ PMOC โพสต์กราฟิกภาพ ผลงาน
ของรัฐบาล ภายใต้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่า 
 ลุงตู่ 7 ปีแล้วไง? โดยระบุว่า โครงการที่ค้าง ท าไม่ได้ ก็ท าได้เร็วขึ้น ประชาชนได้ประโยชน์ ลุงตู่สร้าง บ้าน
ประชารัฐ แฟลตดินแดงใหม่ ไฉไลกว่าเดิม เมือง และคุณภาพชีวิต พัฒนาคลอง ชุมชนเมือง เพื่อประโยชน์ของประชา
ชน การเดินทางทางน้ า เรือไฟฟ้าฝีมือคนไทย พัฒนาปรับปรุงท่าเรือ พัฒนาสนามบินภูมิภาค เตรียมเปิดสนามบินเบตง 
โครงการระบบราง รถไฟฟ้า 9 สายของประเทศไทย สถานีกลางบางซื่อ 
 ทั้งนี้ มีรายงานว่าการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณ 2565 ที่ก าลังเกิดขึ้นในสภา ฝ่ายค้านพุ่งเป้าวิจารณ์
รัฐบาลโดยเฉพาะนายกฯอย่างหนัก จนมีข่าวพล.อ.ประยุทธ์ ตัดพ้อในการประชุม ว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ช่วย นอกจากนี้
ยังมีกระแส ครบรอบ 7 ปีรัฐประหาร ที่เพิ่งผ่านมา จนถูกวิจารณ์ว่าพล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในอ านาจมานาน รวมถึง น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯที่ออกมาตอบโต้ พล.อ.ประยุทธ์ ที่กล่าวพาดพิงจ าน าข้าว โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ อยู่มา 7 ปี เลิกโทษคนอื่นได้แล้ว 
#ทางเดินของตู ่
#7ปีลุงตู่รู้แล้วต้องอึ้ง 
#ภาพที่ไม่ได้ออกสื่อ 
#ใครไม่ท าลุงตู่ท า 
#PMOC 
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตร ี
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2755951 
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ทีมนายกฯ ออกแคมเปญใหม่ ลุงตู่ 7 ปีแล้วไง? รู้แล้วต้องอึ้ง 
พุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 19.47 น. 
 

 
 
ทีมนายกฯ ออกแคมเปญ "ลุงตู่ 7 ปี แล้วไง" สู้กระแสอยู่นาน รู้แล้วต้องอึ้ง พร้อมงัดผลงานโชว์ 
 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ภายหลังถูกกระแสโจมตีอย่างหนัก โดยเฉพาะจากโลกโซเชียล ในเรื่องการท างานที่
ล้มเหลว จนเกิดกระแส # 7 ปี อยู่นานไปแล้ว ล่าสุดทีมงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม หรือทีม PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เปิดแคมเปญ"ลุงตู่ 7 ปี แล้วไง"...สู้กระแส อยู่นาน... งัดผลงาน
โชว์ พร้อม แฮชแท็ก#7ปีลุงตู่รู้แล้วต้องอึ้ง #ใครไม่ท าลุงตู่ท า #ทางเดินของตู ่
 โดยในเพจสนับสนุนของทีม PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ได้น าภาพของนายกรัฐมนตรีใน
อริยาบทต่างๆ พร้อมสรุปผลงานต่างๆ มาแสดงไว้ ทั้งเรื่อง 7 ปี งัดผลงานโชว์ ทั้งโครงการที่ค้างท าไม่ได้ ก็ท าได้เร็วขึ้น 
ประชาชนได้ประโยชน์ ทั้ง ลุงตู่สร้างบ้านประชารัฐ แฟลตดินแดงใหม่ ไฉไลกว่าเดิม , เมือง และคุณภาพชีวิต พัฒนา
คลอง ชุมชนเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชน การเดินทางทางน้ า เรือไฟฟ้าฝืมือคนไทย พัฒนาปรับปรุงท่าเรือ , การ
พัฒนาสนามบินภูมิภาค เตรียมเปิดสนามบินเบตง และ โครงการระบบราง รถไฟฟ้า 9 สายของประเทศไทย สถานีกลาง
บางซื่อ พร้อมติด แฮชแท็ค #7ปีลงตู่รู้แล้วต้องอ้ึง 
 อย่างไรก็ตาม การออกแคมเปญสู้ของทีม PMOC เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกโจมตี
อย่างหนัก ทางกลุ่ม PMOC จึงเร่งออกแคมเปญฯ ดังกล่าวออกมาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืน อีกทั้ง ทางทีมก็เพิ่งได้
นายวรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์(นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) มาเป็นหัวหน้าทีม PMOC. 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/847411 
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ผู้ว่าฯ เปิดประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่นัดแรก “อัศนี” นายกฯ น า สท. ปฏิญาณท าหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต 
เผยแพร่: 2 มิ.ย. 2564 20:38   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 
เชียงใหม่-ผู้ว่าฯ นั่งแท่นเปิดประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่นัดแรก หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้งนายกฯและ
สมาชิก โหวตเลือกประธานสภาฯ พร้อมรองและเลขานุการผ่านฉลุย โดย“อัศนี บูรณุปกรณ์”นายกฯ หมาดๆ น า 
สท.ปฏิญาณตัวปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
 รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าวันนี้ (2 มิ.ย. 64) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
ครั้งแรก หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ซึ่งได้ท าการเลือกไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ท าการเลือก
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ 
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ จากทั้ง 4 แขวง จ านวน 24 คน เข้าร่วมประชุม 
 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อนางบงกช ตุวานนท์ เป็นประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นางนภาพร 
ยามศิริ เป็นรองประธานสภาฯ และนางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเลขานุการสภาฯ โดยที่
ประชุมได้มติเลือกตามรายชื่อที่มีการเสนอ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้นายก
เทศบาลนครเชียงใหม่และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมดได้กล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมว่า จะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนจะซื่อสัตย์สุจริตพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/local/detail/9640000053462 
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ตามคาด! สภาโหวตรับร่าง พรบ.งบปี’65 วาระแรก 
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 23:55 น. 
 

 
สภาฯ รับหลักการรับร่างพรบ.งบปี’65  ด้วยคะแแนน 269 ต่อ 201 ตั้งกมธ.วิสามัญฯ 72 คน นัดประชุมกมธ. ครั้ง
แรก 4 มิ.ย. 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท วันที่ 3 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ท าหน้าที่ประธานสภา 
 จากนั้นเวลา 23.40 น. เป็นการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนน 269 ไม่รับหลักการ 201 งดออกเสียง 2 พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบปมาณ 2564 จ านวน 72 คน แปรญัตติ 30 วัน และนัดประชุม กมธ.ครั้งแรก เพื่อ
เลือกประธานและต าแหน่งต่างๆ ในวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 4 อาคารส่วนกลาง 
จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม สั่งปิดการประชุมในเวลา 00.04 น. ของวันที่ 3 
มิถุนายน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2756290 
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มติสภาฯผ่านฉลุย ร่างพ.ร.บ.'งบฯปี65 ด้วยคะแนน269 
พุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 23.55 น. 
 

 
 
งบประมาณผ่านฉลุย! ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบรับร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 ด้วยคะแนน เห็นด้วย 269 
เสียง ไม่เห็นด้วย 201 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 2 มิ.ย. ที่รัฐสภา  นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และ
ประธานคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวสรุปการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ว่า วันนี้ประเทศไทย
เหมือนกับครอบครัวหนึ่งตั้งชื่อว่าครอบครัวไทยอุดม ซึ่งเป็นครอบครัวก าลังพัฒนา และมีหัวหน้าครอบครัวมาแล้ว 29 
คน ซึ่งหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่มักจัดงบประมาณหรือรายได้ของครอบครัวแบบขาดดุล คือรายจ่ายมากกว่ารายได้ ท า
ให้ต้องกู้เงินเพิ่ม แม้การกู้เงินเป็นเรื่องธรรมดา แต่มันอยู่ที่ว่ากู้แล้วเอาไปท าอะไร ถ้าเอาเงินไปใช้ถูกต้อง หนี้ก็น้อยลงได้
จนหนี้เป็นศูนย์ จัดงบประมาณสมดุลได้ แต่ถ้ากู้แล้วใช้ไม่เป็น หนี้ก็จะเพิ่มขึ้น นี่ถือเป็นอันตราย  
 นายสุทิน กล่าวอีกว่า  เมื่อปี 2557 มีการเปลี่ยนหัวหน้าครอบครัวด้วยการยึดอ านาจ ได้หัวหน้าครอบครัว
ที่ชื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อเข้ามาก็จัดงบประมาณแบบขาดดุล มีการกู้เงินมากขึ้นเรื่อยๆ จาก 250,000 ล้าน
บาท ไต่ขึ้นเรื่อยๆ จนมีเสียงเตือนว่าหนี้สาธารณะจะเต็มแล้ว และจีดีพีลดลงเรื่อยๆ  ขณะที่หนี้ครัวเรือนและอัตราความ
เหลื่อมล้ าสูงขึ้น เกิดปัญหาสังคมมากขึ้น ท าให้มีคนลุกขึ้นมาประท้วง  หัวหน้าครอบครัวคนนี้ถูกกล่าวหาว่าหาเงินไม่
เป็น แต่เขาไปแคะเงินในกระปุกมาหมด และแอบแก้ไขพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง 
 เมื่อปี 2561 จากเดิมที่ต้องช าระหนี้เงินต้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ และดอกเบี้ยด้วย แก้เป็นต้องช าระหนี้เงินต้น 
1.5 เปอร์เซ็นต์ และแก้ไขเรื่องการใช้เงินงบกลาง ที่เดิมก าหนดให้ใช้ได้ 3.5 เปอร์เซ็นต์ ถูกแก้เป็น 7.5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้
นายกฯใช้เงินจากงบกลางได้มากขึ้น  อีกทั้งแก้ไขพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณที่ระบุไว้ว่ากรณีหากเงินงบกลางมีไม่พอ 
สามารถใช้เงินคงคลังของประเทศได้ ซึ่งกฎหมายเดิมให้ใช้ได้ 100 ล้านบาท แต่นายกฯคนนี้ไปแก้ให้ใช้ 50,000 ล้าน
บาท  การแก้ไขกฎหมายทั้ง 3 ส่วนนี้มีพิรุธ ซึ่งแสดงว่าหัวหน้าครอบครัวคนนี้รู้ว่าไม่รอด แล้วไปแคะกระปุก แต่ก็ยังไม่
ไหว จึงจ าเป็นต้องเอาตัวรอดด้วยการแก้กฎหมายแล้วเอาเงินมาใช้จริงๆ โดยเมื่อปี 2563 โอนงบประมาณมาใส่ในงบ
กลาง ท าให้นายกฯมีเงินใช้ 80,000 ล้านบาท ซึ่งเงินพวกนี้ตรวจสอบไม่ได้ 
 นายสุทิน กล่าวว่า  และผีซ้ าด้ามพลอยเกิดโรคโควิด-19 เมื่อปี 2563 ท าให้เศรษฐกิจและสังคมเริ่มมี
ปัญหา หัวหน้าครอบครัวกู้เงินมากขึ้น เป็นประมาณ 7000,000 ล้านบาทเศษ  แต่แทนที่จะเอาเงินกู้มาลงทุน แต่เอาไป
แจกผ่านโครงการต่างๆ  ต่อมากู้เงินอีก 1.1 ล้านล้านบาท ตอนนั้นเราคิดว่าดูดี เพราะมีเงิน 400,000 ล้านบาทไปใช้ใน
การลงทุนแล้วจะได้มีก าไร  แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาจริง เงินตรงนี้ไม่ได้ถูกใช้ ใช้ไม่ถึง 100,000 ล้านบาท และเงินที่
เหลือถูกดึงไปใช้ในการเยียวยาและเอาไปแจกกันกินหมด  
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 รวมถึงที่เราติงกันว่าท าไมให้งบประมาณแก่กระทรวงสาธารณสุขน้อย และวันนี้ยังเพิ่งจะเบิกจ่ายได้ครึ่ง
เดียว จึงเกิดปัญหาด้านสาธารณสุขอ่อนแอ  เมื่อมาถึงปีนี้จึงจนมุม คือรายได้ที่เคยประมาณการณ์ไว้เมื่อปี 2563 กลับ
ขาดเป้าไป 300,000 กว่าล้านบาท วันนี้จึงกู้เงินเพิ่ม ซึ่งใจจริง นายกฯคงอยากกู้ เพิ่ม แต่ติดกฎหมายวินัยการเงินการ
คลัง ท าให้กู้ได้เต็มที่ คือ 700,000 ล้านบาท วันนี้ครอบครัวนี้รายได้หาย กู้เงินเต็มแม็กแล้ว แล้วยังหวังว่าจะเก็บรายได้ 
2.4 ล้านล้านบาท ถ้าเก็บไม่ได้ตามนั้น ก็ตายเลย แล้วมีแววว่าจะไม่ได้จริงๆด้วย   ดังนั้นถ้าเก็บรายได้ไม่เข้าเป้า ก็ต้องกู้
เงินอีก มาซิกแซ็ก ออกพ.ร.ก.กู้เงินอีก 500,000 ล้านบาท  ดังนั้น นายกฯต้องตอบให้ได้ว่าปีหน้าจะเอาอย่างไร 
 นายสุทิน กล่าวอีกว่า  ประชาชนหมดหวังกับวัคซีนแก้โควิด-19 และตนเชื่อว่าการจัดซื้อวัคซีนของรัฐบาล
มีผลประโยชน์และมีเงินทอน แต่ไม่มีใบเสร็จ แต่ดูภาษากายก็รู้ มีคนหากินบนความเป็นความตายของชาวบ้านแบบไร้
มนุษยธรรม  ทั้งการไม่เข้าร่วมโครงการ “โคแวกซ์” และไม่ยอมซื้อวัคซีนของประเทศที่มีความเข้มงวดเรื่องการไม่ติด
สินบน ขณะเดียวกันหมอจากโรงพยาบาลเอกชนแฉว่าการเดินเรื่องน าเข้าวัคซีนยุ่งยาก มีเพียงบางยี่ห้อที่รัฐบาลอยากได้
เท่านั้นที่ผ่านง่าย ทั้งนี้ ตนขอให้รัฐบาลปรับท างานเชิงรุก เพราะไวรัสไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่การหาวัคซีน
ล่าช้า ใช้ระบบราชการ ต้องผ่านขั้นตอน อีกทั้งยังนั่งรอวัคซีนมาหา ทั้งที่ควรวิ่งไปหาวัคซีนและเร่งเจรจา  การจัด
งบประมาณแบบนี้ เรารับไม่ได้ จึงลงมติไม่ให้ผ่าน ขอให้ท่านกลับไปท าใหม่ 
 จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวชี้แจงว่า  ตราบใดที่เรามีเงิน
เพียงพอ เราจะดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย  ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะ การระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทั้งหมด ต้องเอาเหตุผล สถานการณ์มาพิจารณาอย่างถ่องแท้ทุกเรื่องตั้งแต่มีเหตุการณ์แพร่ระบาด ก่อนมีวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพในโลก ในเรื่องการกู้เงิน ตนยืนยันว่ายังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ซึ่งไม่เกิน 60 
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ซึ่งหนี้สาธารณะก็มีเกิน 40 เปอร์เซ็นต์มาตลอด เพิ่มขึ้นตามจีดีพี ตามการลงทุน เพิ่มขึ้นตามการใช้
จ่ายในการดูแลประชาชน 
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า  ส่วนเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาตั้งแต่ปี 2557-2564 เราช าระหนี้ไปแล้ว 253,000 
ล้านบาท และเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาซึ่งบอกว่ากู้มาแล้วใช้ไม่เป็นประโยชน์ และเงินกู้ตามพระราชก าหนดเงินกู้วันนี้ได้
เบิกจ่ายใช้เกือบหมดแล้ว และไปถึงมือประชาชนเป็นจ านวนมาก แต่แน่นอนว่ายังไงก็ไม่พอ แต่ตนยืนยันว่าจะดูแลต่อไป 
ใช้ทุกมาตรการที่สามารถด าเนินการได้เพื่อดูแลด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกัน ดูแลรักษา คุ้มครองรวมถึงเรื่องการ
จัดหาวัคซีน ทั้งนี้อยากให้พิจารณามองกลับไปเงินกู้ต่างๆ เรานั้นตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้มีการลงทุนอะไร
ไปบ้าง 
 ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจสังคม ไปกว่า 2.1 ล้านล้านบาท จ านวน 162 โครงการ ซึ่งหลายเรื่องตนพูด
ไปแล้วแต่ท่านไม่ได้ฟัง ตนอยากขอให้เปรียบเทียบดูอีกครั้ ง ทั้งนี้ สถานะทางการเงินของไทย มีไม่กี่ประเทศในโลกที่
ได้รับการประเมินสถานะการเงินการคลังเท่าเดิม เมื่อเทียบกับสถานการณ์โลก ก็มีแต่คนในประเทศที่ปรามาสประเทศ
ตัวเองตลอด ส่วนที่ไทยไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์นั้น เพราะโครงการโคแวกซ์เป็นโครงการที่ต้องร่วมลงทุน แม้มีเจตนา
ที่จะจัดหาวัคซีนให้ประเทศยากจน ไทยก็ได้พยายามเจรจากับโคแวกซ์มาตลอด แต่เราไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับวัคซีนฟรี 
เพราะไทยอยู่ในฐานะปานกลาง หากเข้าร่วมโครงการต้องซื้อวัคซีนที่แพงกว่า และจะได้ยี่ห้อที่โครงการโคแวกซ์เลือก
เท่านั้น ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของไทย 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/847428 
 
  
 

https://www.dailynews.co.th/politics/847428
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268 ต่อ 201 เสียง มติที่ประชุมสภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65 
ไทยรัฐออนไลน์  2 มิ.ย. 2564 23:59 น. 
 

 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติวาระแรก 268 ต่อ 201 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญ 72 คน 
 เมื่อเวลา 23.41 น. วันที่ 2 มิ.ย. 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กดออดเรียกสมาชิก
เข้าห้องประชุมเพื่อให้แสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม ก่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระแรกว่าจะรับหลักการหรือไม่ ภายหลังการลงมติเสร็จสิ้นผลเป็นดังนี้ 
จ านวนผู้ลงมติ 471 
เห็นด้วย 268 
ไม่เห็นด้วย 201 
งดออกเสียง 2 
ไม่ลงคะแนน 0 
 
 จากนั้นตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งหมด 72 คน และเห็นชอบแปรญัตติเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนจะปิดประชุมสภาฯ 
ในเวลา 00.04 น. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2107005?utm_source=PANORAMA_TOPIC 
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เปิด 72 รายชื่อ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ 65 ฮือฮา ‘เรืองไกร’ โดดนั่งโควต้าพลังประชารัฐ 
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 - 01:33 น. 
 

 
 
เปิด 72 รายชื่อ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ 65 ฮือฮา ‘เรืองไกร’ โดดนั่งโควต้าพลังประชารัฐ 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ภายหลังสภาผู้แทนราษฎร ลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 มีมติรับหลักการใน
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนน 269 ต่อ 201 คะแนน งดออกเสียง 2 คะแนน โดยมีการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 72 คน แปรญัตติ 30 วัน และนัดประชุม 
กมธ.ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานและต าแหน่งต่างๆ ในวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 4 
อาคารส่วนกลาง 
 โดยรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 72 คน มีดังนี ้
คณะรัฐมนตรี 18 คน 
1.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
2.นายสันติ พร้อมพัฒน ์
3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
4.นายเสมอกัน เที่ยงธรรม 
5.นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา 
6.พล.ท.วรรนพ นาคประสิทธิ ์
7.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
8.นายวราเทพ รัตนากร 
9.นายประสิทธิ์ มะหะหมัด 
10.นายวิเชียร ชวลิต 
11.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 
12.นายบุญสิงห์ วริทร์รักษ์ 
13.นายนพดล พลเสน 
14.นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ ์
15.นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร 
16.นายจุติ ไกรฤกษ์ 
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17.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 
18.นางนันทนา สงฆ์ประชา 
พรรคเพื่อไทย จ านวน 15 คน 
19.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 
20.นายไชยา พรหมา 
21.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 
22.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 
23.นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ 
24.นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม 
25.นายบุญแก้ว สมวงศ ์
26.นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล 
27.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 
28.นายคมเดช ไชยศิวามงคล 
29.นายเกรียง กัลป์ตินันท ์
30.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 
31.นางพวงเพ็ชร ขุนละเอียด 
32.นายอภิชาต ตีรสวัสดิชัย 
33.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกต ุ
พรรคพลังประชารัฐ จ านวน 13 คน 
34.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 
35.นายเอกราช ช่างเหลา 
36.นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ 
37.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 
38.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 
39.นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ 
40.นายสุชาติ อุสาหะ 
41.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 
42.นายสายัณห์ ยุติธรรม 
43.นายไผ่ ลิกค์ 
44.นายทัศนียา รัตนเศรษฐ 
45.นายนิโรธ สุนทรเลขา 
46.นายจักรัตน์ พั้วช่วย 
พรรคภูมิใจไทย จ านวน 7 คน 
47.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 
48.นางนาที รัชกิจประการ 
49.นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ 
50.นายมณฑล โพธ์ิคาย 
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51.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา 
52.นายภราดร ปริศนานันทกุล 
53.นางสาวมัลลิกา จิระพันธ์ุวาณิช 
 
พรรคก้าวไกล จ านวน 6 คน 
54.นางสาววรรณวิภา ไม้สน 
55.นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน 
56.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล 
57.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 
58.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 
59.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
พรรคประชาธปิัตย์ จ านวน 6 คน 
60.นางสาวรังสิมา รอดรัศมี 
61.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตร ู
62.นายสาคร เกี่ยวข้อง 
63.นายชัยชนะ เดชเดโช 
64.นายเดชอิศม์ ขาวทอง 
65.นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ 
พรรคชาติไทยพัฒนา จ านวน 1 คน 
66.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 
พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 1 คน 
67.นายวัชรา ณ วังขนาย 
พรรคประชาชาติ จ านวน 1 คน 
68.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง 
พรรคเศรษฐกจิใหม ่จ านวน 1 คน 
69.นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน ์
พรรครวมพลังประชาชาติไทย จ านวน 1 คน 
70.นายสุพล จุลใส 
พรรคเพื่อชาติ จ านวน 1 คน 
71.นางลินดา เชิดชัย 
พรรคพลังท้องถิ่นไท จ านวน 1 คน 
72.นายโกวิทย์ พวงงาม 
 
ทั้งนี้ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. เคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติ และ กมธ.งบปี 
63 สัดส่วนของพรรคเพื่อไทย 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2756346 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2756346


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

19 

 

 
 
บิ๊กตู่เมิน 2 พี่น้องชินวัตร โจมตีถ่ียิบท้ากลับมาบริหาร ปท. ยันสัมพันธ์พรรคร่วมฯแน่นปึ้ก 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
 

 
 
สภาฯถกงบฯวันที่สาม “วิสาร” ท้า “นายกฯยุบสภา” อยู่นานประเทศเสียหาย“จุรินทร์”ยันปชป.โหวตผ่านงบ’65 
แจงปมลูกพรรครุมถล่มเป็นสิทธิ สุดท้ายยึดมติพรรค‘นายกฯ’มั่นใจงบฯลุล่วง รับชินแล้วลวดลายในสภาพอมีไมค์
ปุ๊บองค์ลงปั๊บ ยันสัมพันธ์พรรคร่วมฯแน่นปึ๊ก เมินโต้ 2พี่น้องชินวัตร โจมตีถี่ ชี้ห้าม ‘ย่ิงลักษณ์’พูดไม่ได้ปมจ าน า
ข้าวผิดพลาด ฉุนสื่อถามเรื่อง‘ทักษิณ’บ่อยรู้นะติดต่อเรื่อย ท้ากลับมาบริหารประเทศ 
 เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 2มิถุนายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1ล้านล้านบาท วาระแรก วันที่3 ซึ่งเป็นวันนัดอภิปรายวัน
สุดท้ายก่อนลงมติว่า จะรับหรือไม่รับหลักการ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผผู้แทนราษฎร ท าหน้าที่ประธานที่
ประชุม ทั้งนี้ ก่อนเข้าวาระพิจารณา นายชวน แจ้งกับที่ประชุมว่า สภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาอภิปรายงบประมาณในวันที่
สอง สส.พรรคร่วมรัฐบาล 8ชั่วโมง 26นาที คงเหลือเวลา 8 ชั่วโมง 49นาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลา รวม 15 ชั่วโมง 
11 นาที เหลือเวลา 6 ชั่วโมง 49 นาที ขณะที่การใช้เวลาของประธานที่ประชุม รวม 50นาที 
 จากนั้น นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.) อภิปรายว่ า ร่าง พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายฉบับนี้ขาดความจริงใจ ประชาชนระแวงจะติดโควิดหรือไม่ ไม่รู้จะได้วัคซีนเมื่อไร แต่รัฐบาลให้ความส าคัญกับ
เรื่องอาวุธมากกว่า เอสเอ็มอีตายสนิท เพราะรัฐบาลไม่ให้ความส าคัญเหมือนงบกระทรวงกลาโหม อย่างไรก็ตาม แม้เงิน
จะมากหรือน้อย แต่ไม่ส าคัญเท่าภาวะความเป็นผู้น า เพราะสงกรานต์ปีนี้ตกลงกันไว้แล้วจะล็อกดาวน์ แต่พอเรื่องเข้า 
ศบค.ชุดใหญ่ มีนักธุรกิจไปให้ข้อมูลเยอะ ถ้าล็อกดาวน์จะท าให้เศรษฐกิจเสียหายมหาศาล นายกฯหูเบาเชื่อ จนมีผู้ติด
เชื้อเป็นแสนคนตามมา การตัดสินใจของผู้น าที่ผิดท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ใครจะรับผิดชอบ ทุกอย่างล้มเหลว
เพราะผู้น าเอาแต่ใจตัวเอง 
 “ถึงวันนี้ข าไม่ออก เพราะความดื้อรั้น ไม่รับผิดชอบ ใจแคบที่อยู่ในตัวผู้น า แต่ขณะนี้นายกฯ ไม่แคร์อะไร 
บริหารไม่มีฝ่ายการเมือง ใช้ทหารบริหาร สิ่งที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ขู่ถ้า พรก.กู้เ งิน 5 แสนล้าน ไม่
ผ่าน ต้องยุบสภา ฝ่ายค้านไม่กลัว ขอท้านายกฯ ยุบสภา เพราะยิ่งอยู่นาน ประเทศยิ่งเสียหาย ถ้าปล่อยให้ผู้น าที่ไม่
รับผิดชอบ เอาแต่ใจตัวเอง ขู่จะยุบสภา ให้ยุบเลย ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออก บ้านเมือง
ตายทั้งประเทศ” นายวิสาร กล่าว 
 เวลา11.00น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรวงพาณิชย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ว่า แม้สินค้าพืชผลการเกษตรส าคัญ 5ตัว ทั้งข้าว มัน ยางปาล์ม ข้าวโพด ราคาตกลงมา ก็ยังมีตัวช่วย
ส าคัญคือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร เข้ามาช่วยให้เกษตรกรยังชีพต่อไปได้ แต่เมื่อพิจารณาผลงาน เช่น การขาย
ผลไม้ที่ผ่านมาพบว่า สร้างรายได้ให้ประเทศจ านวนมาก ส่วนกรณีพบปัญหาการลักลอบน าเข้าผลิตผลจากต่างประเทศ 
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ยืนยันว่ารัฐบาลได้สั่งเร่งแก้ไขทันที ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญ เพราะไม่ต้องการให้การลักลอบน าเข้าพืชเกษตรเพื่อนบ้าน
เข้ามามีผลกระทบกับราคาพืชเกษตรของคนไทย 
 นายจุรินทร์ ยังให้สัมภาษณ์ถึงการลงมติร่างพรบ.งบประมาณฯของพรรค ปชป.ว่า ที่ประชุม สส.พรรคมี
มติให้ความเห็นชอบ พรบ.งบประมาณฯในวาระ1และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.)ในวาระที่ 2 ส่วนการอภิปรายการ
แสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความเห็นต่างได้ แต่เรื่องการโหวต เมื่อพรรคมีมติพรรคออก
มาแล้ว จะต้องเป็นไปตามมติพรรค เมื่อถามว่า ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เหมือนนายกฯไม่พอใจหัวหน้า
พรรคร่วมรัฐบาลที่ปล่อยให้ลูกพรรคออกมาอภิปรายถล่มงบประมาณ นายจุรินทร์ กล่าวว่า “ต้องถามนายกฯว่า พอใจ
หรือไม่ ตนตอบแทนไม่ได้”เมื่อถามย้ าว่า ส่วนที่ก าชับให้ดูแลลูกพรรคนั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า “นายกฯ ไม่ได้ก าชับตน” 
 ด้านน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระศึกษาธิการ ชี้แจงงบของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรับลดลง
กว่า 2.4หมื่นล้านบาท ว่า เป็นเพราะงบอุดหนุนรายหัวนักเรียนลดลงตามอัตราจ านวนประชากร ภายใต้งบประมาณที่
ลดลง กระทรวงศึกษาฯเน้นคุณภาพผู้เรียน ลดภาระไม่จ าเป็น รวมถึงน าเทคโนโลยีบริหารจัดการการศึกษาทางออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดภาระงบประมาณ ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลเตรียมยกระดับคุณภาพของสถาบั นศึกาษา ทั้ง
โรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนสแตนด์อโลน เพื่อน างบประมาณจัดสรรให้เยาวชนและผู้เรียน
เข้าถึงการศึกษาได้มากที่สุด 
 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่ได้อภิปรายชวน นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค ภท.ให้กลับบ้าน หาก พล.อ.ประยุทธ์ 
ไม่รัก ว่า สิ่งที่อภิปรายวันนั้น ไม่มีผลต่อการลงมติรับหรือไม่รับร่างพรบ.งบประมาณเพราะการลงมติพรรคภท.จะหารือ
กันอีกครั้งในวันที่ 2มิถุนายน เวลา 13.00น.ยืนยันว่าเป็นคนละเรื่องกัน เพราะได้พูดคุยท าความเข้าใจแล้ว ก็จบ ไม่มี
ปัญหาอะไร 
 ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายร่างพรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ว่า มั่นใจว่าเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่ง พรบ.งบฯจะผ่านคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) อีก 2ครั้ง เมื่อถามว่าไม่น้อยใจใช่หรือไม่ที่พรรคร่วมรัฐบาลอภิปรายในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดสรร
งบประมาณ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็เฉยๆ เป็นธรรมดาที่สส.เขาอยากให้พื้นที่เขา ใครอยากให้ใครได้ประโยชน์ก็เป็น
เรื่องของการเมือง แต่ตนพยายามท าทุกอย่างให้ดีที่สุด ซึ่งจะเห็นว่าทุกจังหวัดตนดูแลและอาจจะดูแลมากกว่าสมัยก่อน
ด้วยซ้ าไป ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลว่า ยังแน่นแฟ้นดีอยู่ มีการพูดคุยกันตลอด ทั้งใน ครม.และนอก 
ครม.ท าความเข้าใจกัน อะไรที่มากน้อยกันหน่อยเกินกันหน่อยก็ไปแก้และก็รับปากกันแล้ว “คงเป็นธรรมดาในสภา พอ
มีไมค์องค์สิงองค์ลงก็พยายามท าให้ชิน ท าใจให้ได้ ผมเองก็เต็มที่ อดทนรับฟัง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะว่าเขาทั้งหมด เพราะยังมี
เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ผมต้องเอามาคิดเพ่ิมว่า จะต้องใช้วิธีไหนแก้ปัญหาต่อไป”นายกฯ กล่าว 
 พล.อ.ประยุทธ์ ยังให้สัมภาษณ์กรณีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ พาดพิง
โครงการจ าน าข้าวเพื่อเบี่ยงประเด็นบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดว่า “ผมไม่พูด ผมไม่อยากพูด” 
 เมื่อถามว่า ดูเหมือน น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกฯถี่
มากขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ห้ามเขาได้ไหมล่ะ เมื่อถามว่า หากห้ามไม่ได้ต้องชี้แจงใช่หรือไม่นั้น พล.อ.ประยุทธ์ 
กล่าวว่า ชี้แจงอย่างไร ตนชี้แจงไปแล้ว ไม่อยากไปท าร้ายใครอยู่แล้ว เพียงแต่การปล่อยให้คนในประเทศมาท าร้ายผม 
มันไม่ถูกต้อง เมื่อถามย้ าอีกว่า เหตุใดทั้งคู่ถึงออกมาบ่อย เขาต้องการอะไร พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธตอบค าถาม พร้อม
ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า ถามตัวก็ได้ เมื่อถามว่า กรณีที่ นายทักษิณ ออกมาระบุว่า ถ้าเป็นตัวเองจะใช้เวลา 6เดือนฟื้ นฟู
เศรษฐกิจ ส่วนรัฐบาลจะใช้เวลาเท่าไหร่นั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวย้อนว่า “ก็ให้เขากลับมาสิ”ก่อนย้อนถามผู้สื่อข่าวกลับ
ว่า“เธอพูดเรื่องนี้บ่อย ฉันได้ข่าวว่าเธอติดต่อกับเขาเรื่อยนะ นักข่าวไปรับข้อมูลเขามา แล้วเอามาถาม” 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/577539 

https://www.naewna.com/politic/577539


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

21 

 

 
 
สภาผ่าน พรบ.งบ 65 วาระแรก 269 เสียง - นายกพอใจภาพรวม 
03 มิถุนายน 2021 - 07:26 
 

 
 
มติ ที่ ประชุมสภา รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี65 ด้วยคะแนน 269 ต่อ201 เสียง พร้อม
ตั้ง กมธ.72 คน – นายกฯพอใจภาพรวมปัดตอบปรับรมว.สธ. 
 ภายหลังการอภิปรายร่างพ.ร.บ.ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ซึ่ง
เริ่มอภิปรายมาตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ตลอดการพิจารณาทั้งสามวันฝ่ายค้านพุ่งเป้าโจมตีการบริหารจัดการ
งบประมาณของรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และวิกฤต
เศรษฐกิจ พร้อมท้วงติงถึงการบริหารงานในรอบ 7 ปีของรัฐบาล โดยถือว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเกิด
ความล้มเหลว ไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ โดยเฉพาะการจัดซื้อวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโควิด-19 
 ขณะที่ ฝ่ายค้านปิดฉากเวทีอภิปราย โดยนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย สรุป
สาระส าคัญของการอภิปรายตลอด 3 วันที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณของรัฐบาล ที่
ยังขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ขณะเดียวกันรัฐบาลด าเนินนโยบายด้วยการกู้เงิน
อุดหนุนการขาดงบดุล จนกระทั้งเกิดเป็นดินพอกหางหมู 
 ดึงเงินส ารองจ่ายของประเทศไปใช้จ่าย ส่งผลให้ขาดวินัยการเงินการคลัง พบหนี้สินเพิ่มขึ้นหลายด้าน 
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุน เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างล่าช้า ภาคการส่งออกต้องชะงัก พร้อมท้วงติงรัฐบาลอัดฉีด
มาตรการเยียวยาผิดที่ผิดทาง 
 ด้าน พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รับฟังการอภิปรายของสมาชิกตลอดสามวันที่ผ่าน
มา ในนามรัฐบาลขอบคุณสมาชิกที่ให้ข้อคิดเห็น ต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 พร้อมยืนยันการจัดท างบประมาณนั้น 
ด าเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 19 และภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
แต่รัฐบาลก็ยึดประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
รวมทั้งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้เติบโตโดยเร็ว 
 โดยทุกข้อสังเกต อยากฝากให้คณะกรรมาธิการฯน าไปพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ เพื่อเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนตามที่มุ่งหวังไว ้
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

22 

 

 
 ท้ายที่สุด ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการด้วยคะแนน 269 ต่อ 201 เสียง งดออกเสียง  2 เสียง พร้อมตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 72 คน จะมีการประชุมนัดแรก ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. 
 โดยมีสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรี จ านวน 18 คน พรรคเพื่อไทย 15 คน พรรคพลังประชารัฐ 13 คน ภูมิใจ
ไทย 7 คน พรรคก้าวไกล จ านวน 6 คน พรรคประชาธิปัตย์ จ านวน 6 คน พรรคชาติไทยพัฒนา จ านวน 1 คน พรรคเสรี
รวมไทย จ านวน 1 คน พรรคประชาชาติ จ านวน1 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ จ านวน 1 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย  
1 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คน และ พรรคพลังท้องถิ่นไทย 1 คน 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อรับหลักการวาระแรก หลังจากนี้ จะเข้มข้นมากขึ้นในการพิจารณาวาระ 2 ชั้น
กรรมาธิการที่ใช้เวลาพิจารณา ภายใน 90 วัน คือ ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. – 12ส.ค. 2564 ที่ ส.ส. จะมีการพิจารณาลงลึก
งบรายหน่วยงาน ก่อนเข้าสู่การพิจารณา วาระ 3 ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. อีกขั้น ที่ ส.ส.จะได้อภิปรายเข้มข้นมากขึ้น ก่อน
ลงมติให้ความเห็นชอบ จากนั้นต้องส่งให้ วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบ ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. ก่อนทูลเกล้าฯ ในเดือน 
ก.ย. 
นายกรัฐมนตรีพอใจ ภาพรวมพิจารณางบ 65 พร้อมปัดตอบกระแสปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 ภายหลังเสร็จสิ้นการลงมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2555 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินลงมาจากห้องประชุม พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
 โดย นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ก็ยินดีที่ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณผ่านมติ ไปด้วยดี จะได้ใช้งบประมาณต่างๆ ใน
การเดินหน้าให้เร็วที่สุด หลายอย่างต้องเร่งด าเนินการ สถานการณ์ในขณะนี้จะช้าไม่ได้ เพื่อให้มีงบประมาณในการใช้
จ่าย ส่วนอะไรพอหรือไม่พอก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร 
 ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ปฎิเสธตอบกรณีมีกระแสข่าวว่า อาจจะมีการปรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข โดยเดินทางออกจากอาคารรัฐสภาทันที ทั้งนี้ ในช่วงที่นายกรัฐมนตรี ก าลังเดินทางขึ้นรถเพื่อกลับบ้านพัก
นั้น ได้หันมาขอบคุณบรรดารัฐมนตรีอีกครั้ง พร้อม “ยกนิ้วเยี่ยม” ก่อนเดินทางกลับ 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/politics/news_116953/ 
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ธนกรมั่นใจนายกฯ ท าทุกอย่างเพื่อ ปชช. ยันใช้งบคุ้มค่า โปร่งใส 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 08.45 น. 
 

 
  
 3 มิถุนายน 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการ
พิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี2565ของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทว่า ต้อง
ขอบคุณส.ส.ที่ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี65 ในวาระ1 ตามที่รัฐบาลเสนอ ซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม รวมทั้งใช้เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโครงการ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหมดก็เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ พล.อ.
ประยุทธ์จะติดตามการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเหมือนรัฐบาลในอดีตอย่าง
แน่นอน 
 ส่วนกรณีที่นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์
ลาออก เป็นทหารเก่ง แต่พาประเทศไม่รอดนั้น  นายมิ่งขวัญก็คือนายมิ่งขวัญ เก่งอยู่คนเดียว คนอื่นโง่หมด เก่งมากจน
ส.ส.ลูกพรรคหนีหมด อยากบอกนายมิ่งขวัญว่า พล.อ.ประยุทธ์จัดท างบประมาณโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน การที่บอกว่าพล.อ.ประยุทธ์หาเงินไม่เก่งนั้นก็ไม่เป็นความจริง วันนี้ประเทศเจอวิกฤติโควิด-19 ดังนั้นรัฐบาล
จึงต้องเร่งแก้ปัญหาโควิดเพื่อเปิดการท่องเที่ยวน าเงินเข้าประเทศ เพราะรายได้หลักของประเทศขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว 
รัฐบาลจึงเตรียมการเปิดจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับแรก 
 “อยากบอกนายมิ่งขวัญว่า อย่าดูแคลนความสามารถของพล.อ.ประยุทธ์ เพราะ 7 ปีที่ผ่านมาท่านนายกฯ 
มีผลงานมากมาย ผมได้พูดมาหลายครั้งแล้ว โดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม ฯลฯ” นายธนกร กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/577587 
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“เรืองไกร” ปัดย้ายขั้ว ลั่น พร้อมท าหน้าที่ กมธ.งบ 65 โควตาพลังประชารัฐ 
ไทยรัฐออนไลน์  3 มิ.ย. 2564 10:10 น. 
 

 
 
“เรืองไกร” ลั่น พร้อมท างานหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมาธิการงบประมาณ 65 โควตาพลังประชารัฐ รับ รอเอกสาร
เรียบร้อยจะเป็นสมาชิกพรรคอย่างสมบูรณ์ ชี้ คนท างานอยู่ที่ไหนก็ได้ ยัน เดินตรวจสอบเหมือนเดิม 
 วันที่ 3 มิ.ย. 2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐ 
กรณีมีรายชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ว่า ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นกรรมาธิการงบประมาณปี 2564 
เป็นเพียงอนุกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเสรีรวมไทย แต่พอร่วมประชุมทางส านักงบประมาณก็มาพูดคุยด้วย บอก
ไม่มีคนแม่นกฎหมายและสรุปได้เท่าตน เขาถามว่าท าไมไม่ขึ้นห้องใหญ่ ก็ชี้แจงไปว่าไม่ได้เป็นกรรมาธิการ ซึ่งพรรคร่วม
รัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยก็พูดว่าไม่ได้เป็นกรรมาธิการท าไมไม่บอก เพราะจะให้โควตาของพรรคภูมิใจไทย 
 กระทั่งปีนี้จะมีการตั้งกรรมาธิการงบประมาณ 2565 ทางพรรคพลังประชารัฐที่เคยท างานด้วยกันในพรรค
เพื่อไทยก็มาชักชวนให้มาช่วยดูการจัดท างบประมาณ จึงตอบไปว่าได้ เพราะเป็นคนท างาน ไม่ได้มีอะไร และในชั้น
กรรมาธิการงบมองว่าถ้าอยู่เสียงข้างมากจะท างานแล้วเกิดประโยชน์ ถ้าอยู่เสียงข้างน้อยจะท าอะไรได้ไม่มาก และดูแล้ว
ก็เพียงมาท้วงติงงบเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้น ไม่ได้ต้องการท าอย่างจริงจัง และครั้งนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้
ติดต่ออะไรมานานแล้ว เมื่อพรรคพลังประชารัฐเสนอมาก็ยินดีท างานให้สภาฯ 
 เมื่อถามว่าขณะนี้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วหรือยัง นายเรืองไกร ตอบว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะตอบ
เพราะตอนนี้ขั้นตอนทางเอกสารยังไม่สมบูรณ์ ถ้าเอกสารเรียบร้อยก็จะเป็นสมาชิกพรรคอย่างสมบูรณ์ ส่วนจะถือเป็น
การย้ายขั้วหรือไม่ ไม่เกี่ยว อยู่ที่ไหนก็ท างานได้ เพราะเป็นแมวที่จับหนูได้ทุกสีถ้าท าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ยืนยัน 
เรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่ด าเนินการไปก่อนหน้านี้ ทั้งในส่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมตรี หรือใครในซีกรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อไป
ไม่มีการถอนเรื่องแต่อย่างใด และเท่าที่รู้สึก คนฝ่ายรัฐบาลเมื่อร้องไปไม่งอแงตีโพยตีพายตัดพ้อต่อว่าอะไร เขาก็ชี้แจงไป
ปกติ ต่างจากฝ่ายค้านที่พอร้องไปแล้วมีการโวยวาย 
 ขณะที่หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบในส่วนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือคนอื่นๆ เหมือนที่ผ่านมา
หรือไม่นั้น นายเรืองไกรให้ค าตอบว่า "ยังท าเหมือนเดิม ถ้าเห็นใครท าอะไรไม่ถูกต้องก็จะตรวจสอบเหมือนเดิม ทั้งใน
ส่วนของรัฐบาลและฝ่ายค้าน และในส่วนของงบกองทัพก็จะตรวจสอบเหมือนที่ผ่านมา อย่างงบลับในการพิจารณาชั้น
กรรมาธิการงบประมาณ ก็จะให้ความส าคัญ" 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2107201 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2107201
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'เรืองไกร' จ่อซบ 'พปชร.' ใส่ชื่อ กมธ.งบ 65 แจงอยู่ไหนก็ท างานได้พร้อมตรวจสอบรัฐบาล 
03 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:53 น. 
 

 
 3 มิ.ย.64 - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. )ให้สัมภาษณ์กรณีมีรายชื่อเป็น
กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณพ.ศ.2565 ในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐว่า ไม่ได้เป็นกรรมาธิการ
งบประมาณปี 2564 เป็นเพียงอนุกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย แต่พอร่วมประชุมทางส านักงบประมาณก็มา
พูดคุยด้วย บอกไม่มีคนแม่นกฎหมายและสรุปได้เท่าตน เขาถามว่าท าไมไม่ขึ้นห้องใหญ่ ก็ชี้แจงไม่ได้เป็นกรรมาธิการ 
โดยพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยก็พูดว่า ไม่ได้เป็นกรรมาธิการท าไมไม่บอกเพราะจะให้โควต้าของพรรคภูมิใจไทย 
พอปีนี้จะมีการตั้งกรรมาธิการงบประมาณ ทางพรรคพลังประชารัฐ ที่เคยท างานด้วยกันในพรรคเพื่อไทยก็มาชักชวนให้
มาช่วยดูการจัดท างบประมาณก็ตอบไปว่าได้ เพราะเป็นคนท างานไม่ได้มีอะไร และในชั้นกรรมาธิการงบมองว่าถ้าอยู่
เสียงข้างมากจะท างานแล้วเกิดประโยชน์ เพราะถ้าอยู่เสียงข้างน้อยจะท าอะไรได้ไม่มาก และดูแล้วก็เพียงมาท้วงติงงบ
เพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้นไม่ได้ต้องการท าอย่างจริงจัง ครั้งนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ติดต่ออะไรมานานแล้ว เมื่อ
พรรคพลังประชารัฐเสนอมา ก็ยินดีท างานให้สภาฯ 
 เมื่อถามว่าขณะนี้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วหรือยัง นายเรืองไกรตอบว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะตอบ 
เพราะตอนนี้ขั้นตอนทางเอกสารยังไม่สมบูรณ์ ถ้าเอกสารเรียบร้อย ก็จะเป็นสมาชิกพรรคอย่างสมบูรณ์ 
 เมื่อถามว่าถือเป็นการย้ายขั้วหรือไม่ นายเรืองไกร ตอบว่า ไม่เกี่ยว ตนท างาน อยู่ที่ไหนก็ท างานได้ เพราะ
เป็นแมวที่จับหนูได้ทุกสี ถ้ามันท าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ยืนยันเรื่องร้องเรียนต่างๆที่ตนด าเนินการไปก่อนหน้านี้ 
ทั้งในส่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หรือใครใน
ซีกรัฐบาล จะเดินหน้าต่อไปไม่มีการถอนเรื่อง และเท่าที่รู้สึกคนฝ่ายรัฐบาลเมื่อตนร้องไปไม่งอแงตีโพยตีตีพายตัดพ้อต่อ
ว่าอะไร เขาก็ชี้แจงไปปกติ ต่างจากฝ่ายค้านที่พอร้องไปแล้วมีการโวยวาย 
 เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบในส่วนของรัฐบาล นายกฯ หรือคนอื่นๆเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ 
นายเรืองไกร กล่าวว่า ยังท าเหมือนเดิม ถ้าเห็นใครท าอะไรไม่ถูกต้อง ก็จะตรวจสอบเหมือนเดิมทั้งในส่วนของรัฐบาล 
ฝ่ายค้าน และในส่วนของงบกองทัพ จะตรวจสอบเหมือนที่ผ่านมา อย่างงบลับในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการ
งบประมาณ ก็จะให้ความส าคัญ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/105134 
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"วิรัช" รับ "เรืองไกร"สมัครสมาชิก พปชร. แล้ว  
พฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 12.02 น. 
 

 
“วิรัช” รับ “เรืองไกร” สมัครสมาชิก พปชร.แล้ว เผย “บิ๊กป้อม” ขอให้ช่วยกันท างาน ปัดซ้ าซ้อนงานด้าน ก.ม. 
กับ “ไพบูลย์” 
 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิป
รัฐบาล ให้สัมภาษณ์กรณีที่เกิดข้อสงสัยมีรายชื่อนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสัดส่วนพรรค พปชร.ว่า ไม่มีอะไรให้น่าสงสัย เพราะ
นายเรืองไกร สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค พปชร.มาเป็นเดือนแล้ว ซึ่งเราเป็นพรรคใหญ่ บางอย่างที่เราขาดไปก็ต้องต้อง
เสริมตรงส่วนนั้น โดยเฉพาะเรื่องการพิจารณางบประมาณต้องให้คนที่มีความเข้าใจ และเห็นว่านายเรืองไกร สามารถท า
ได ้ก็มาเสริมตรงนั้นและกรณีนี้ยังไม่น่าตกใจ ถ้ามีการเลือกตั้งในครั้งหน้าอาจจะเซอร์ไพร์สกว่านี้  
 ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเข้ามาช่วยงานด้านกฎหมายของพรรค พปชร.ด้วยหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า คงช่วยดู
ในส่วนที่เรายังขาดไป เมื่อถามย้ าว่า ในส่วนของงานด้านกฎหมายมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดูแล ตรงนี้
จะซ้ าซ้อนกันหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ใครรับผิดชอบเรื่องใดก็ท าไป ตรงไหนขาดก็เข้าไปเสริม เหมือนการ
ท างานที่ยังมีหลายแผนก ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร.รับทราบว่านาย
เรืองไกร มาเป็นสมาชิกพรรคแล้ว พร้อมระบุว่า “ใครท างานอะไรได้ก็ขอให้ช่วยกันท างาน” 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/847479 
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“วิรัช” รับ “เรืองไกร” ซบพลังประชารัฐ จริง เผย “บิ๊กป้อม” ให้ช่วยกันท างาน 
ไทยรัฐออนไลน์  3 มิ.ย. 2564 12:07 น. 
 

 
นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยอมรับ "เรืองไกร" ซบ พปชร. จริง ชี้  "บิ๊ก
ป้อม" ขอให้ช่วยกันท างาน ยันไม่ท างานซ้ าซ้อนกันแน่  
 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิป
รัฐบาล ให้สัมภาษณ์กรณีที่เกิดข้อสงสัยรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 2565 สัดส่วนพรรคพปชร.มี
ชื่อนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตส.ว.เป็นกรรมาธิการ ว่า ไม่มีอะไรให้น่าสงสัย เพราะนายเรืองไกร สมัครเข้าเป็นสมาชิก
พรรคพปชร.มาเป็นเดือนแล้ว ซึ่งเราเป็นพรรคใหญ่ บางอย่างที่เราขาดไปก็ต้องเสริมตรงส่วนนั้น โดยเฉพาะเรื่องการ
พิจารณางบประมาณ ต้องให้คนที่มีความเข้าใจ และเห็นว่านายเรืองไกร สามารถท าได้ ก็มาเสริมตรงนั้น และกรณีนี้ยัง
ไม่น่าตกใจ ถ้ามีการเลือกตั้งในครั้งหน้าอาจจะเซอร์ไพรส์กว่านี้ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเข้ามาช่วยงานด้านกฎหมายของพรรค พปชร.ด้วยหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า คงช่วยดู
ในส่วนที่เรายังขาดไป เมื่อถามย้ าว่า งานด้านกฎหมายมี นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดูแล จะซ้ าซ้อนกัน
หรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ใครรับผิดชอบเรื่องใดก็ท าไป ตรงไหนขาดก็เข้าไปเสริม เหมือนการท างานที่ยังมี
หลายแผนก ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค พปชร.รับทราบว่า นายเรืองไกร มาเป็น
สมาชิกพรรคแล้ว พร้อมระบุว่า ใครท างานอะไรได้ก็ขอให้ช่วยกันท างาน 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2107261?utm_source=PANORAMA_TOPIC 
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'วิรัช' รับ 'เรืองไกร' สวมเสื้อพรรค พปชร. แย้มเลือกตั้งครั้งหน้ามีเซอร์ไพรส์กว่านี้ 
03 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12:34 น.  
 

 
 
 3 มิ.ย.64 - นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิป
รัฐบาล ให้สัมภาษณ์กรณีที่เกิดข้อสงสัยมีรายชื่อ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตส.ว. เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 สัดส่วนพรรคพปชร. ว่า ไม่มีอะไรให้น่าสงสัย เพราะนายเรืองไกร สมัครเข้าเป็นสมาชิก
พรรคพปชร.มาเป็นเดือนแล้ว ซึ่งเราเป็นพรรคใหญ่ บางอย่างที่เราขาดไปก็ต้องเสริมตรงส่วนนั้น โดยเฉพาะเรื่องการ
พิจารณางบประมาณ ต้องให้คนที่มีความเข้าใจ และเห็นว่านายเรืองไกร สามารถท าได้ ก็มาเสริมตรงนั้น และกรณีนี้ยัง
ไม่น่าตกใจ ถ้ามีการเลือกตั้งในครั้งหน้าอาจจะเซอร์ไพร์สกว่านี้ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเข้ามาช่วยงานด้านกฎหมายของพรรคพปชร.ด้วยหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า คงช่วยดูใน
ส่วนที่เรายังขาดไป 
 เมื่อถามย้ าว่างานด้านกฎหมายมี นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดูแล จะซ้ าซ้อนกันหรือไม่ นาย
วิรัช กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ใครรับผิดชอบเรื่องใดก็ท าไป ตรงไหนขาดก็เข้าไปเสริม เหมือนการท างานที่ยังมีหลายแผนก 
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพปชร. รับทราบว่านายเรืองไกร มาเป็นสมาชิก
พรรคแล้ว พร้อมระบุว่าใครท างานอะไรได้ก็ขอให้ช่วยกันท างาน 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/105140 
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'วิรัช' เผย 'เรืองไกร' เป็นสมาชิก พปชร. แล้ว แย้มเลือกตั้งหน้าเซอร์ไพรส์กว่านี้ 
3 มิถุนายน 2564 
 

 
 
"วิรัช" เผย "เรืองไกร" สมัครสมาชิกพรรคพปชร. มาเป็นเดือน "ประวิตร" ทราบแล้ว ก่อนนั่ง กมธ.งบฯ65 โควตา
พรรค ชี้ กรณีนี้ยังไม่น่าตกใจ เลือกตั้งครั้งหน้ามีเซอร์ไพรส์กว่านี้ 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และประธานวิป
รัฐบาล ให้สัมภาษณ์กรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสัดส่วนพรรคพปชร.ว่า ไม่มีอะไรให้น่าสงสัย เพราะนายเรืองไกร สมัครเข้าเป็น
สมาชิกพรรคพปชร. มาเป็นเดือนแล้ว เราเป็นพรรคใหญ่ บางอย่างที่เราขาดไปก็ต้องต้องเสริมตรงส่วนนั้น โดยเฉพาะ
เรื่องการพิจารณางบประมาณ ต้องให้คนที่มีความเข้าใจ และเห็นว่านายเรืองไกร สามารถท าได้ ก็มาเสริมตรงนั้น และ
กรณีน้ียังไม่น่าตกใจ ถ้ามีการเลือกต้ังในคร้ังหน้าอาจจะเซอร์ไพรส์กว่าน้ี 
 นายวิรัช กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพปชร. รับทราบว่า 
นายเรืองไกร มาเป็นสมาชิกพรรคแล้ว พร้อมระบุว่าใครท างานอะไรได้ก็ขอให้ช่วยกันท างาน และไม่ซ้ าซ้อนกับนาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน ใครรับผิดขอบเรื่องไหนก็ท าไป ตรงไหนขาดก็เข้าไปเสริม  
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/941593 
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‘เพื่อไทย’ ชวนสมัครสมาชิกผ่านไลน์ พร้อมเฟ้นหา ส.ส.หน้าใหม่ลงสนามในนามพรรค 
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 - 12:20 น. 
 

 
 
‘เพื่อไทย’ ชวนสมัครสมาชิกผ่านไลน์ พร้อมเฟ้นหา ส.ส.หน้าใหม่ลงสนามในนามพรรค 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 มิถุนายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรค 
พท. แถลงว่า พรรคพท.ในฐานะพรรคการเมืองเพื่อประชาชน จะไม่ยอมให้คนไทยสิ้นหวัง จึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัคร
เป็นสมาชิกพรรค และส าหรับท่านที่สนใจรับใช้ประชาชน สามารถสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพท. เพื่อเราทุกคน
จะร่วมกันพาประเทศไทยให้พ้นวิกฤตให้ได้ การรับสมัครสมาชิกพรรคพท. ในปีนี้ สามารถท าได้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
โดย 1.สแกนคิวอาร์โค้ด เพิ่ม “พรรคเพื่อไทย” เป็นเพื่อน 2.กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานแสดงตัว พร้อม
รับรองลายมือชื่อ ประกอบด้วย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายครึ่งตัวส าหรับท าบัตร
สมาชิก จากนั้น และ 3.เลือกรูปแบบสมาชิก และช าระเงินผ่านระบบ คิวอาร์เพย์เมนต์ โดยอัตราค่าบ ารุงพรรคสามารถ
เลือกแบบ รายปี 100 บาท หรือแบบ ตลอดชีพ 2,000 บาท 
 ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมเป็นสมาชิกพรรค สามารถสมัครเป็น “ครอบครัวเพื่อไทย” เพื่อร่วมติดตาม
ข้อมูลข่าวสารและเป็นก าลังใจให้การท างานของพรรคได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ส่วนการรับสมัคร ส.ส. ผู้สนใจ
สามารถส่งเอกสารแนะน าตัวได้ที่ท าการพรรคพท. เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่อีเมล candidates@ptp.or.th 
 “สมาชิกพรรคมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการส่งเสริมและรักษาความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เราขอยืนยันในหลักการของพรรคว่าหัวใจของเราคือประชาชน เราตั้งใจอาสาท างาน เพื่อ
มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ เพื่อความกินดี อยู่ดี ของพี่น้องประชาชน” นายชนินทร์ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2756697 
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“เพื่อไทย - โทนี่” พร้อมเลือกตั้ง ส่งค าท้า “ยุบสภา-ลาออก” 
3 มิถุนายน 2564 
 

 
 
สญัญาณขย่ม "เสถียรภาพ" รัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์" ทั้งการเดินเกมในสภาฯ และ นอกสภาฯ ผ่าน "โทนี่ วู้ดซัม" ถูกขยี้
หนักข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงส่ิงน้ีท าให้เห็นว่า พรรคเพ่ือไทย พร้อมแล้วกับการเลือกต้ัง หากการ "ยุบสภา" เกิดข้ึน 
       ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สอดรับระหว่างในสภาฯ และนอกสภาฯ ที่ "พรรคเพื่อไทย" ประกาศ
ชัดเจนในสภาฯ ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2565 ว่า 
        พร้อมให้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม” ยุบสภา 
        ทั้งที่ก่อนหน้านี้ “แกนน าร่วมฝ่ายค้าน” ยื่นค าเรียกร้องแค่ “ลาออก” เพื่อหวังเปลี่ยนมือ และฐานอ านาจ
ของขั้วการเมืองผ่านการเลือก “บุคคลอื่น" ให้นั่งเก้าอี้ผู้น าฝ่ายบริหารแทน “พล.อ.ประยุทธ์” 
 ส่วนนอกสภาฯ “อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร” พูดผ่านเพจกลุ่มแคร์ให้ “นายกรัฐมนตรียุบสภา” 
พร้อมถามตรงๆ ไปยัง “พรรคภูมิใจไทย - พรรคประชาธิปัตย์” ว่า เหนื่อยและพอหรือยังที่นั่งร่วมเป็นรัฐบาลแต่ท าอะไร
ไม่ได้ พร้อมบอกว่าการถอนตัวจากรัฐบาลจะท าให้นายกฯ ตัดสินใจยุบสภา 
        ถือเป็นปรากฎการณ์ที่สอดรับกันอย่างจงใจ ที่ต้องการให้กลไกของสภาฯ ตัดตอนเส้นทางอ านาจของ 
“พล.อ.ประยุทธ์” 
        ต้องยอมรับว่าเสียง ของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 61 เสียง และ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 51 เสียง ที่มีรวมกัน 
112 เสียง สามารถสั่นคลอน “รัฐบาล" ได้จริง 
  ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็น ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เรียกร้องเสียงดังๆ ไปยัง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 
โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ไม่พอใจการหั่นงบกระทรวงสาธารณสุข ให้ลงมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 เพื่อ
กระตุกจิตส านึกของ “ผู้น ารัฐบาล” ให้ลาออกจากต าแหน่ง และประกาศยุบสภา 
 หากวันนี้ การยุบสภาฯเกิดขึ้น “พรรคเพื่อไทย” จะพร้อมไหมส าหรับการเลือกตั้ง และยึดหัวหาดกลับมา
เป็นผู้น าในสภาฯ ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ “วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย” มองว่าอยู่ที่ประชาชน แต่จาก
การประเมินทิศทางลมแล้ว เห็นภาพชัดเจนว่าประชาชนไม่เอา “พล.อ.ประยุทธ์” มากกว่าเสียงสนับสนุน 
        ทั้งนี้ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ยอมรับว่ากระสุนของพรรครัฐบาลที่จะใช้เพื่อเลือกตั้งได้เปรียบกว่าทุก
พรรค แต่ข่าวที่ออกมาว่าต้นปี 2565 นายกรัฐมนตรีจะยุบสภาฯ แต่ไม่ว่าจะยุบสภาฯ หรือไม่ สิ่งที่ดีที่สุดคือให้ พล.อ.
ประยุทธ์ ตัดสินใจออกจากอ านาจทางการเมืองตอนนี้ หรือโดยเร็วที่สุด 
        เพื่อยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชน ซึ่งมาจากการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ผิดพลาด
ของ “พล.อ.ประยุทธ์" 
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 ในการประเมินของ “ส.ส.วิสาร” มองผลลัพท์สุดท้าย ให้ลาออก หรือยุบสภาจะไม่เป็นจริง เพราะความไม่
กล้า เนื่องจากมีคดีที่ถูกฟ้องร้องโดยเฉพาะเรื่องที่ พรรคเพื่อไทย ยื่นให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ 
        และแม้ก่อนหน้านั้นที่ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวค าว่าจะยุบสภาฯเป็นเพียงการปราม
ปฏิกิริยาของ ส.ส.ร่วมรัฐบาลที่สร้างอารมณ์ขุ่นเคืองให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ เท่านั้น 
กับสิ่งที่เป็นไปในเกมการเมืองขณะนี้ หลายฝ่ายประเมินว่าพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ยังอยู่สนับสนุน 
พล.อ.ประยุทธ์ โดยไม่ยอมสละที่นั่งในเรือเหล็กแน่นอน 
        เพราะการท างานในต าแหน่ง สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงพื้นที่ ตอกย้ าคะแนนนิยมทางการเมืองใน
ฐานเสียงได้มากกว่า 
        แม้ในทางการเมืองจะถูกรวบอ านาจ โดยเฉพาะงานด้านแก้ปัญหาโควิด-19 แต่นั่นเป็นเพียงภารกิจด้าน
เดียว 
        ต่อให้ได้อ านาจการแก้ไขปัญหากลับมาที่กระทรวงสาธารณสุข ใช่ว่าจะฟื้นวิกฤตโควิด -19 ได้แบบ
ทันทีทันใด เพราะมีปัจจัยอ่ืน รวมถึงอุปสรรคที่ต้องใช้การบริหารความร่วมมือในหลายมิติเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 ดังนั้นในความเคลื่อนไหวของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในสภาฯ หรือ "โทนี่ วู้ดซัม" ที่นอกสภาฯแม้จะเป็นความสอดคล้อง 
และแสดงความพร้อมต่อการเลือกต้ัง 
           แต่พรรคฝ่ายค้านต้องร้องเพลงรอ เพราะเรือเหล็กของ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถลอยล าไปได้แม้ต้องเจอกับ
มรสุมจากวิกฤติศรัทธา 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/941543 
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09.00 INDEX สัญญาณ ตรงจาก โทนี่ วู้ดซั่ม ขอเวลา “แก้” เพียงแค่ 6 เดือน 
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 - 09:35 น. 
 

 
 
09.00 INDEX สัญญาณ ตรงจาก โทนี่ วู้ดซั่ม ขอเวลา “แก้” เพียงแค่ 6 เดือน 
 มิได้เป็นเรื่องแปลกที่ผลการลงมติต่อร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลจะ
ลอยล าอย่างชนิดที่สามารถพาดหัวได้เลยว่า “ฉลุย” 
แม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ ก็ยกมือให้ผ่านวาระ 1 ราวกับเป็น “ฝักถั่ว” 
 ไม่ว่าจะเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ว่าจะเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ แสดงออกอย่างเด่นชัดว่า 
ด าเนินไปตามบทสรุปอันสอดรับตรงกัน 
 นั่นก็คือ “อภิปราย” ด้วยท่วงท านองราวกับ “ราชสีห์” แต่ในยามลงมติก็ด าเนินไปในท่วงท านองของ 
“หนู” ในตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะ ตัดบ่วงซึ่งร้อยรัด 
 ไม่ว่ามือของ นายศุภชัย ใจสมุทร ไม่ว่ามือของ นายภราดร ปริศนานันทกุล ไม่ว่ามือของ นายพิสิฐ ลี้
อาธรรม์ ไม่ว่ามือของ นาย กนก วงษ์ตระหง่าน 
เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล สามารถเข้าใจได้ 
กระนั้น ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ 
 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป มิติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับพรรคร่วมรัฐบาลจะเริ่มส าแดง
ท่วงท่าและอาการ “ใหม่” ในทางการเมือง 
 ความภักดีในแบบที่เคยเห็นเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 จะต่างไป เมื่อเข้าสู่เดือนมิถุนายน 2564 และจะยิ่ง
ร้อนแรงมากขึ้น 
 อย่าลืมเป็นอันขาดว่าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศความพร้อมเต็มเปี่ยมที่จะส่งผู้สมัครส.ส.ลงรับเลือกตั้ง 
350 เขต อย่าลืมเป็นอัน ขาดว่าพรรคภูมิใจไทยก็ยืนหยัดบนพื้นฐาน 350 เขตเช่นเดียวกัน 
 หากติดตามการอภิปรายไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะ มาจากพรรคก้าวไกล ล้วนก้าวข้ามขั้นไป
แล้ว นั่นก็คือ เสนอพิมพ์เขียวออกมาว่าถึงอนาคตอันใกล้ 
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ระบุพรรคก้าวไกลจะน าพาประเทศไปสู่ ศตวรรษที่ 21 อย่างไร 
 สัญญาณอันเด่นชัดเป็นอย่างยิ่งก็คือ สัญญาณอันมาจาก โทนี่ วู้ดซั่ม ที่ยืนยันว่า หากเขาเป็นนายกรัฐมนตรี
ปัญหาอย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกะกะเก้งก้างอยู่นี่เขาจะใช้เวลาเพียง 6 เดือน 
 เป็น 6 เดือนในการสร้างความมั่นใจ วางพื้นฐานความพร้อมใน ทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปข้างหน้า ไม่มี
ละล้าละลัง 
ค าว่า “6 เดือน” นี้จะน าไปสู่การเปรียบเทียบอันแหลมคม 
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อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2756447 

 
รายงานหน้า 2 : 2 พรรคร่วม รบ. ถล่มงบ’65 รอยร้าวหรือเกมการเมือง 
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 - 10:20 น. 
 

 
 
รายงานหน้า 2 : 2พรรคร่วมรบ.ถล่มงบ’65 รอยร้าวหรือเกมการเมือง 
หมายเหตุ – ความเห็นนักวิชาการกรณีพรรคร่วมรัฐบาลอภิปรายทักท้วงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระแรก 
 
   
 
 
  รศ.สุขุม นวลสกุล 
  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 
 
 
 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ และก็เกิดขึ้นแล้วในหลายครั้ง เพียงแต่ว่าครั้งนี้เป็นตัวส าคัญ เช่น รองหัวหน้าพรรค 
โฆษกพรรค หรือคนที่เคยเป็นอดีต มีประสบการณ์ อย่างประชาธิปัตย์ คุณกนก วงษ์ตระหง่าน ท าให้คนมีความรู้ สึกว่า 
คราวนี้จะไปถึงจุดที่พรรคร่วมรัฐบาลจะสนับสนุนเต็มที่หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ก็มีรอยกระทบกระทั่งกันมาก่อน คนจึง
มองว่า หนนี้ท่าจะไม่ราบรื่น 
 ผมมีความรู้สึกว่า ไปๆ มาๆ ก็คงจะเลือกทางที่ดีที่สุด กล่าวคือ ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ อาจจะเป็นการ
อภิปรายเพื่อแปรญัตติด้วย อะไรด้วย ซึ่งมีผลต่อรอยร้าวอยู่แล้ว เพราะ “พรรคร่วมรัฐบาล” ความจริงก็คือคู่แข่งกันใน
ระหว่างพรรคอยู่ดี พอมีข่าวยุบสภามาด้วย ก็ต้องยิ่งแสดง “ความเป็นตัวของตัวเอง” สูงขึ้น เพราะมีผลต่อการแปรญัตติ 
 ส่วนพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจะอยู่ร่วมรัฐบาลอีกนานหรือไม่ อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ผมเชื่อว่าคราว
นี้ผ่าน เพราะแม้นายกฯจะไม่พอใจ แต่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงความโมโหโทโส หรือกราดใส่ ก็ยังเป็นลักษณะตัดพ้ออยู่ 
เหมือนง้อๆ ในที ไม่ใช่ออกมาด่า 
 แต่สิ่งที่เห็น เหมือนกับภาพบาดตาบาดใจ เอาง่ายๆ ในขณะที่เราก าลังควานหาวัคซีน อยู่ดีๆ รถถังก็ห้อย
ลงมา ภาพรถถังก็ปรากฏขึ้น มันขัดกับความรู้สึก ผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ พูดแบบคนไม่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
เหมือนกับมาสนับสนุนค ากล่าวที่ว่า เอ๊ะ! “ห่วงความมั่นคง มากกว่าความอยู่รอดของประชาชน” 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2756447
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 หลัง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่าน ภาพประเทศไทยก็คงเป็นเหมือนที่ผ่านมา เพราะรัฐบาลชุดเก่า ความสามารถก็คง
จะเท่าเดิม เราก็ติดตามฟังตลอด จากที่เคยเข้าใจอย่างนู้นอย่างนี้ วันนี้สับสนไปหมด เรื่องวัคซีนโควิด ตกลงวันที่ 7 มิ.ย.
นี้ ได้ฉีดทั่วราชอาณาจักรจริงหรือไม่ วัคซีนเข้ามาอยู่ในมือเท่าไหร่ ระยะหลังคนออกมาอธิบายเริ่มขาดความมั่นใจในการ
อธิบาย คนที่เคยพูดกับเราเป็นค ามั่นค าเหมาะ วันนี้ก็ชักจะต้องรอฟัง รอดูก่อน ไม่ได้ให้ความมั่นใจกับผู้คน 
ก็ในเมื่อคนที่จะพูดให้เรามั่นใจเอง ก็ไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูด 
 ฉะนั้น รัฐบาลตอนนี้มีวิกฤตศรัทธาด้วย ทะเลาะกันเองก็เกิดวิกฤตศรัทธา ว่าใครจะแน่กว่ากัน ใครเป็นคน
ที่มีอ านาจตัดสินใจ ไม่ใช่ผู้ว่าฯกทม. ออกค าสั่งตอนเที่ยง ตอนค่ านายกฯออกคนละเรื่องกันเลย ผลกระทบคือ ประชาชน
ใจหายใจคว่ า ว่าจะผ่านวิกฤตไปได้อย่างไร 
 
 
 
  รศ.ดร.วีระ เลิศสมพร 
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 เป็นวิถีปกติของพรรคร่วมรัฐบาล ที่จะแสดงออกซึ่งความไม่พึงพอใจในหลายๆ เรื่อง ชัดเจนมากที่สุด คือ
เรื่องงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ของพรรคภูมิใจไทย ที่แม้ว่าหัวหน้าพรรคจะปฏิเสธ ไม่ได้เอี่ยวเรื่องนี้ 
 แต่ลูกพรรคที่เป็นคีย์แมน ก็ออกมาบอกว่า ไม่เห็นด้วย ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า พรรคภูมิใจไทยก็มีความ
ระหองระแหงกับพรรคพลังประชารัฐ และคงมีอยู่ไปเรื่อยๆ 
 แต่ถึงขั้นที่พรรคร่วมรัฐบาลแตก คงจะต้องมีเรื่องราวที่หนักหนาพอสมควร อย่างสถานการณ์ล่าสุดที่
ออกมาแสดงความไม่พอใจ ก็คงจะมีการดูแลใจ หรือมีกาวใจประสานให้อยู่ด้วยกันต่อไป แต่ถ้าวิกฤตความไม่พอใจผสม
ไปเรื่อยๆ ก็ไม่แน่ 
 นอกเหนือจากความไม่ลงรอยระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีกลุ่มก๊กในพรรคร่วม
รัฐบาล อย่าง ประชาธิปัตย์ ที่เป็นตัวอย่างชัดเจนว่ามีปัญหาในเรื่องเอกภาพ มีการแบ่งกลุ่มใครเป็นกลุ่มใคร พอมี
ปรากฏการณ์ไม่ลงรอยหลายครั้ง 
 แต่ท่าทีของหัวหน้าพรรคที่มีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดูจะไม่แสดงออกเท่าไหร่ ท าให้ลูกพรรคคิดว่า 
ท าไมไม่แสดงการโต้ตอบบ้าง ทั้งนี้ ความบาดหมางที่เกิดขึ้นมักจะแสดงออกมาในแง่ของการ “ยกมือโหวต”  
 แม้ พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 จะผ่านวาระแรกมาด้วย 277 ต่อ 211 แต่ความน่าจะเป็นสูง ที่ พ.ร.บ.นี้จะ
ผ่านวาระที่ 2 และวาระที่ 3 อย่างไรก็ตาม พรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ก็ต้องเดินเกมกุมเสียงของพรรค
ร่วมและพรรคตัวเองด้วย อย่าลืมว่า พรรคตัวเองก็เคยมีปรากฏการณ์ที่ท าให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค 
ต้องปวดหัวมาแล้ว 
 ถึงกระนั้น อาจจะมีอาการเสียงแตก ไม่เดินตามวิถีของพรรค ทิศทางของพรรคอาจจะหันเห ซึ่งเราก็เห็น
ภาพชัดเจนที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทย 2-3 คน แสดงออกว่าไม่พอใจ เป็นไปได้อย่างต่ าว่าเขาจะงดออกเสียง หรือไม่
เห็นชอบ 
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 ในส่วนการจัดสรรงบประมาณปี 2565 เราทราบกันอยู่แล้วว่า สังคมไทยตั้งค าถามกันเยอะในประเด็นโค
วิด-19 แต่เหตุไฉน งบวัคซีนถูกผลักให้ไปใช้งบกลาง 
 นี่เป็นดุลพินิจของผู้น า ว่าถ้าก าหนดงบแบบนี้ออกมาแล้ว จะสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้
ประชาชนมากน้อยแค่ไหน ถ้าผมเป็นผู้น า ผมคงคิดให้รอบคอบ ต้องดูกระแสสังคมด้วย การที่ลดงบกระทรวง
สาธารณสุข ในขณะที่ประชาชนจ้องอยู่แล้วว่างบกระทรวงกลาโหมจะเป็นอย่างไร ในเมื่อรู้อยู่แล้ว ท าไมรัฐบาลถึงไม่คุย
กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้จัดสรรงบได้ลงตัวมากกว่านี ้
 ในอนาคตบ้านเมืองยังคงเดินไปตามวิถี การก าหนดงบขาดดุลอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงนี้ 
เมื่อผ่านการพิจารณาตรงนี้ไป บ้านเมืองจะเข้าสู่รูปแบบเดิม รัฐบาลบริหารงานตามงบประมาณ แจกจ่ายให้แก่
หน่วยงาน กระทรวง กรมต่างๆ 
 แต่ส่วนที่ส าคัญที่รออยู่ไม่น้อยไปกว่าการพิจารณางบประมาณ คือ ความโปร่งใส การทุจริต คอร์รัปชั่นที่
น่าเป็นห่วง 
 รวมทั้งงบประมาณในการกู้เงินนับแสนล้านบาท ต้องอาศัยสังคม ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายค้าน ต้อง
ดูแลกันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายยังไม่จบ แม้งบประมาณจะด าเนินการไปตามวาระ แต่การท างาน
ตรวจสอบของทุกภาคส่วนยังคงต้องมีอยู่ 
 
 
 
  วีระศักดิ์ เครือเทพ 
  นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 การอภิปรายของพรรคร่วมรัฐบาลไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมาย ต้องเข้าใจจุดยืนของพรรคด้วยว่า
ต้องการอยู่ร่วมกับรัฐบาลต่อไป โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยยังมีนโยบายกัญชา ผลักดันโครงการของกระทรวงคมนาคม 
 แต่โดยสไตล์ของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย คงเห็นว่าในการอภิปรายลูกพรรคต้องการจะพูดอะไรก็พูดไป 
เหมือนเป็นการปลดปล่อย 
 แต่ท้ายที่สุดเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมติ ก็สั่งการกันไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อโหวตรับร่าง ดังนั้น ข้อห่วงใยว่าการ
อภิปรายจะสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ ท้ายที่สุดก็คงไม่มีอะไรมาก 
 การโหวตในขั้นรับหลักการวาระแรกก็คงผ่านได้ และที่แสดงให้เห็นก็เป็นละครหรือดราม่าการเมืองไม่มีนัย
ยะในการถอนตัว 
 หากดูเจตนาของรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีการอภิปรายชวนหัวหน้าพรรคกลับบ้าน หากมีการประเมิน
ว่าต้องการจะพูดเพื่ออัพราคาหรือต่อรอง ก็คงไม่มีน้ าหนัก เพราะท้ายที่สุดก็เห็นมาตลอดในการอภิปรายงบประมาณใน
รอบ 2-3 ปี พรรคร่วมมีบทบาทมากน้อยแค่ไหน เพื่อมีบทบาทเข้าไปเกลี่ยงบประมาณใหม่ ค าตอบคือไม่มี 
 เพราะฉะนั้นเชื่อว่ารอบนี้คงเป็นสีสันเหมือนเดิมสะท้อนให้เห็นว่าทนมา 2 ปีแล้วอาจจะเพิ่มความไม่พอใจ 
แต่จะถึงขั้นถอนตัวหรือไม่ หรือจะไปต่อรองอะไรได้หรือไม่ เชื่อว่าคงไม่มี เพราะส านักงบประมาณก็ยึดกฎเหล็ก รัฐบาล
ก็ท่องคัมภีร์บทเดิมบอกว่าทุกอย่างที่ท าไว้เหมาะสมแล้ว และไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง 
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 ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรใหม่ แต่ปีนี้จะมี ส.ส.ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง
ออกมาแสดงความเห็น 2 ท่าน โดยสะท้อนการจัดสรรงบในเชิงวิชาการ การอภิปรายจึงดูเหมือนการสอน ส.ส.รุ่นน้อง
ภายในพรรค แต่ถามว่า ส.ส.ให้น้ าหนักกับ 2 ส.ส.หรือไม่ ด้วยความเคารพส่วนตัวคงน่าจะไม่ แม้ว่าจะเป็นคนเก่งเฉพาะ
ทาง พูดโดยมีหลักการถูกต้อง แต่ท้ายที่สุดก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นกัน และที่ดูง่ายๆ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีหรือมีจุดยืน แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีไม่ลงรอยกับพรรคพลังประชารัฐอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มี
กระแสการถอนตัว และยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อต่อรองในการจัดสรรงบ 
 ดังนั้น ทั้ง 2 พรรคร่วม จึงไม่น่าเป็นตัวแปรที่ท าให้มีความเปลี่ยนแปลง แต่ในภาพรวมการน าเสนอถือว่า
ยังมีประโยชน์ อย่างน้อยก็เป็นการเตือนสติพรรคพลังประชารัฐและ ครม.ว่าอย่าคิดว่าท าอะไรก็ได้ตามอ าเภอใจ มีความ
พยายามท าให้เห็นว่าเริ่มมีเสียงสะท้อน แต่วันนี้อาจไม่ได้หวังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทันที แต่อาจจะไปส่งสัญญาณใน
ขั้นกรรมาธิการหรือแม้กระทั่งการท างบประมาณปีต่อไป อาจจะต้องมีข้อต่อรองกันใหม่ หลังการอภิปรายเชื่อว่าพรรค
รัฐบาลจะยกมือให้ผ่าน แต่พรรคฝ่ายค้านคงเปิดไพ่เดินหน้าชนด้วยการไม่โหวตรับร่าง แต่คงท าอะไรไม่ได้มาก 
 ส่วน ส.ส.งูเห่ายกมือสวนทางคงไม่มี ซึ่งฝ่ายค้านได้แสดงจุดยืนในเงื่อนไขที่สามารถท าได้ และรอเข้าไป
เปลี่ยนแปลงแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ 
 
 
 
  โคทม อารียา 
  ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 การอภิปรายงบประมาณของพรรคร่วมรัฐบาลมีความเข้มข้น มีความเห็นตรงไปตรงมา อาจจะท าให้
นายกรัฐมนตรีต้องพยายามระงับสติหรือเก็บอาการ เพราะขืนหงุดหงิดก็ไม่มีประโยชน์ ที่ส าคัญในการท าหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีและ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง ในฝ่ายนิติบัญญัติ ทุกฝ่ายควรมีความเคารพสิทธิในการแสดงออกซึ่งกัน
และกัน มองเห็นถึงความเท่าเทียมและมีเป้าหมายใช้งบเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 ไม่ว่าการอภิปรายจะมีการปรุงแต่งให้มีสีสันอย่างไร เชื่อว่าพรรครัฐบาลยังอยู่ร่วมกัน ไม่มีผลกระทบที่ท า
ให้ต้องแยกทางกันเดิน เพราะนายกรัฐมนตรีคงคิดถึงการท างานการเมืองให้มีความต่อเนื่องในสถานการณ์โควิด-19 และ
การกอบกู้เศรษฐกิจ 
 ส่วนสาระส าคัญที่สะท้อนออกมาจากพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคหรือฝ่ายค้าน หากพูดแล้วมีเหตุผลน่ารับ
ฟัง เป็นประโยชน์หรือผลดีกับส่วนรวม ก็คงจะถูกน าไปพิจารณาบ้างเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 หลายฝ่ายคงไม่คุ้นเคยกับกรณีที่มี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลลุกขึ้นมาอภิปรายงบประมาณ ทั้งที่ในหลักการก็ควรจะ
ท าตัวเหมือนการท าหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือ ส.ว.ที่ส่วนใหญ่จะไม่มีอะไรข้องใจในสิ่งที่
รัฐบาลตัดสินใจไว้แล้ว 
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 ดังนั้น การพูดชี้แจงงบประมาณของ ส.ส.พรรครัฐบาลต้องมองว่ามีประโยชน์ เพราะมีโอกาสได้ท าหน้าที่
แทนประชาชน 
 แต่ในภาพรวมต้องการให้สังคมติดตามว่านักการเมืองแต่ละฝ่าย ใครจะออกมาแสดงเหตุผลได้ดีกว่า เป็น
เรื่องที่ประชาชนได้รับอานิสงส์จากการจัดงบประมาณครั้งนี้ในภาวะที่บ้านเมืองไม่ปกติ อย่าไปสนใจการพูดหรือน าเสนอ 
เพื่อท าให้มีสีสัน มีวาระซ่อนเร้น หรือพูดเพื่อหวังคะแนนเสียง 
 สุดท้ายต้องดูว่ารัฐบาลได้สนใจปรับเปลี่ยนท่าทีตามข้อเสนอแนะหรือไม่ หรือจะมีเหตุผลชี้แจงอย่างไร 
 ส่วนตัวไม่เชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะมีสัญญาณน าไปสู่การยุบสภา แต่ก่อนที่ความขัดแย้งจะไปไกลกว่านี้ 
รัฐบาลก็ควรเร่งออก พ.ร.บ.ประชามติ เพื่อสอบถามความเห็นประชาชนว่าจะมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรั ฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) หรือไม่? 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2755688 
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